

ภัสร์ธรรมชาติ

พระอาจารย์ทูล ขิปปปัญโญ

ภัชกรรมชาติ

พระอาจารย์ทูล ขิปปปัญญา

คำถามแรก

หนังสือเรื่อง “พุทธวงศ์ อายุชัยของมนุษย์ ภัยธรรมชาติ” เล่มนี้ ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และพิจารณาเปรียบเทียบกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นตามสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น จะมีความรุนแรงมากขึ้น ที่ยังไม่ทันได้เกิดก็จะเกิดในไม่ช้านี้ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามธรรมชาติในตัวมันเอง ไม่มีใครมีอำนาจควบคุมหรือบังคับสั่งการอะไรได้

หากท่านผู้อ่านได้รับทราบเรื่องราวที่มีในหนังสือเล่มนี้ ถ้ามีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามกับข้าพเจ้าได้โดยตรง ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ความกระจ่างในทุกเรื่องที่ได้เรียบเรียงลงในหนังสือเล่มนี้

ผู้มีปัญญาอย่าอ้อมไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาท สิ่งที่ผ่านมา ก็ผ่านไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ ขอให้ทุกท่านได้ใช้เวลาที่มีอยู่สร้างบุญกุศลบารมีของตัวเองเอาไว้ให้มาก พวกเรามีโอกาสได้เกิดมาในยุคสมัยที่พระพุทธศาสนายังคงความบริสุทธิ์อยู่ จงพา

กันตั้งใจหมั่นสร้างเสริมบุญบารมี ทาน ศีล และภาวนา ให้ถึง
พร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำพาท่านทั้งหลายข้าม
พ้นวิญญูะอันเต็มไปด้วยความระทมทุกข์ ไปสู่ฝั่งพระนิพพานดังที่
ได้ปรารถนาไว้โดยเร็วพลันด้วยเทอญ

พระอาจารย์ทูล ขิปปปัญโญ

สารบัญ

พุทธวงศ์	๑
อายุขัยของมนุษย์	๘
ยุคศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย	๑๗
ยุคภัยธรรมชาติที่รุนแรง	๒๒
วาทภัย อุทกภัย ธรณีภัย	๒๙
อัคคีภัย มลพิษภัย โรคภัย อาหารภัย โจรภัย	๓๕
จุดจบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๔๓
บทสรุป	๕๐

พุทธองศ์

ความเป็นอยู่ของโลกมีความเป็นมายาวนาน มนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็มีความเป็นอยู่ที่ยาวนานเช่นกัน โลกนี้เกิดขึ้นมาแต่เมื่อไร มนุษย์ก็มีอยู่ในโลกนี้มาแต่เมื่อนั้น มนุษย์สามัญชนธรรมดาจะไม่มีใครรู้ได้ ผู้จะรู้ความเป็นอยู่ของโลกและหมู่มนุษย์ได้มีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้น เพราะพระพุทธเจ้ามีญาณหยั่งรู้ในเรื่องของโลกและมวลหมู่มนุษย์ได้อย่างแจ่มแจ้งถูกต้องชัดเจน

หลายๆ ท่านได้ศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์มาอย่างไร ก็ได้คำนวณคาดการณ์ไปว่า โลกได้เกิดขึ้นแต่เมื่อนั้น หมู่มนุษย์ได้เกิดขึ้นในยุคนี้ๆ ยุคนี้ๆ ไป มีหนังสือออกเผยแผ่ให้คนทั้งหลายได้รู้กันทั่วโลก และมีคนทั้งหลายให้ความเชื่อถือว่าเป็นความจริง

อย่างนี้ และมีเหตุผลต่างๆ เอามาเปรียบเทียบเป็นข้อคิดให้เชื่อตาม จึงเชื่อกันไปตามพวกฝรั่งที่เขียนเอาไว้ และยังมี ความเข้าใจว่าในจักรวาลอื่นหรือดาวต่างๆ อาจจะมีสัตว์หรือ มนุษย์ต่างดาวพอที่จะไปสัมผัสได้ จึงพากันใช้เครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์อันทันสมัย เพื่อออกไปสำรวจดูตามความเข้าใจของ ตัวเอง นานหลายปีก็ไม่มียมนุษย์ต่างดาวตามที่เข้าใจแต่อย่างใด ผู้ไม่มีเหตุผลอื่นเพื่อการศึกษา ก็มีความเชื่อตามๆ กันไป เพราะ เชื่อตามการวิจัยวิเคราะห์ของพวกฝรั่งที่ได้คำนวณเอาไว้ในบาง เรื่องพอเชื่อได้ ในบางเรื่องเชื่อไม่ได้

ถึงข้าพเจ้าจะยกบุคคลขึ้นมาเป็นองค์ประกอบที่ชอบด้วย เหตุผล หลายๆ คนก็จะไม่เชื่อถือนั่นเอง และมีความสงสัย ไปว่าเป็นไปได้อย่างไร เพราะในยุคนี้มีน้อยคนที่จะรู้ประวัติ ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดได้ ข้าพเจ้าเองก็ได้ศึกษาประวัติของ พระพุทธเจ้ามา ถึงจะไม่รู้ทั้งหมดในคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็พอจะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายให้ท่านรู้อยู่บ้าง ขอให้ท่านได้รับรู้กันด้วยเหตุและผล เรื่องที่ข้าพเจ้าจะนำมา อธิบายให้ท่านรู้ในขณะนี้ มีเหตุผลเชื่อถือได้เพียงใด ให้เรา ทั้งหลายใช้ปัญญาพิจารณาตรึกตรองดู ก็จะรู้ด้วยเหตุผลว่าโลก

และมนุษย์มีความเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันมีความยาวนานเท่าไร ให้จินตนาการดูก็จะรู้และมีความเข้าใจในโลกมนุษย์นี้ได้เป็นอย่างดี มิใช่ว่าจะเชื่อตามคนอื่นไปเสียทั้งหมด สิ่งใดควรเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้ ต้องใช้เหตุผลของตัวเองเป็นหลักสำคัญ ไม่เช่นนั้นจะเป็นนิสัยเชื่ออะไรที่มงายไร้เหตุผลตลอดไป

ในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่มีญาณวิเศษ รู้เห็นว่าโลกทั้งสามนี้เกิดขึ้นแต่เมื่อไร พระสาวกทั้งหลายไม่มีญาณหยั่งรู้เหมือนพระพุทธเจ้าได้ ที่เรียกว่าโลกวิทู เป็นผู้รู้แจ้งโลกทั้งหมด รู้ความเป็นมาของโลกในอดีตถึงปัจจุบัน และรู้ความเป็นไปในเรื่องอนาคตของโลกนี้อย่างทั่วถึง ความรู้แจ้งโลกนี้จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น บรรดาพระอริยสาวกทั้งหลายมีปัญญาญาณในการละกิเลสเท่านั้น พระพุทธองค์จึงเป็นครูสอนเทวดา มาร พรหม และมนุษย์ทั้งหลาย

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ในโลกนี้มีอยู่แสนโกฏิจักรวาล โลกที่พวกเราอาศัยอยู่ในขณะนี้ เป็นจักรวาลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในท่ามกลางของแสนโกฏิจักรวาล และมีจักรวาลเดียวเท่านั้นที่มีสัตว์ประกอบด้วยธาตุสี่อาศัยอยู่ได้ มีการสืบพันธุ์ต่อกันได้ มีอาหารการกินที่สมบูรณ์ จะมีเฉพาะโลกมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่

แห่งเดียวเท่านั้น ในจักรวาลอื่นไม่มีสัตว์ที่มีธาตุสี่อาศัยอยู่ได้เลย เพราะจักรวาลอื่นไม่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารให้สัตว์โลกที่มีธาตุสี่อยู่กินและสืบพันธุ์ต่อกันเหมือนโลกมนุษย์แต่อย่างใด ในจักรวาลอื่นมีเพียงจิตวิญญาณที่มีกรรมดีกรรมชั่วไปอาศัยอยู่ชั่วคราวหนึ่งเท่านั้น เมื่อถึงกาลเวลากกรรมที่ทำไว้ได้หมดไป ก็จะได้กลับมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์นี้อีก จึงเป็นวัฏจักรหมุนเวียนเกิดตายในโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดได้

เรื่องของกรรมในศาสนาพุทธ ไม่เหมือนศาสนาอื่นที่ทำการชั่วเอาไว้แล้วทำพิธีล้างบาป ตายแล้วได้ไปอยู่กับพระเจ้า ตราบชั่ววินรินทร์ หลักของศาสนาพุทธไม่มีการล้างบาป ผู้ทำบาปต้องได้รับผลของบาป กรรมดีกรรมชั่วเป็นตัวกำหนดให้เป็นไป เว้นเฉพาะผู้สิ้นอาสวะกิเลสเท่านั้นที่ไม่ได้มาเกิดในภพทั้งสามนี้อีกต่อไป

พระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นบนโลกนี้ ในอดีตที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก ทุกพระองค์ล้วนแล้วได้มาอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์นี้ทั้งนั้น พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน หรือพระศรีอริยเมตไตรย พระพุทธเจ้าองค์ต่อๆ ไป มีจำนวนมาก ทุกๆ พระองค์ก็จะมาบำเพ็ญบารมีในโลกมนุษย์นี้ด้วยกัน เป็นปัญญาธิกะ ศรัทธาธิกะ

วิริยาริเกะ ให้สมบุรณในโลกลมนุชย์นี้ และได้มาตรัสรู้เป็น
พระพุทเจ้าในโลกลนี้เช่นกัน

ฉะนั้น จักรวาลที่โลกลมนุชย์อาศัยอยู่ จึงเป็นศูนย์กลางของ
จักรวาลทั้งหลาย ผู้จะทำการมดีกรรมชั่วก็ต้งทำในจักรวาลนี้
ทั้งนั้น เมื่อทำการมดี จิตวิญญานก็ส่งผลให้ไปอยู่ในจักรวาลอื่นๆ
ที่เรียกว่าเทวโลกหรือพรหมโลกในชั่วระยะหนึ่ง เมื่อบุญกุศลได้
หมดไปก็ไต่กลับมาเกิดในโลกลมนุชย์นี้อีก หรือทำการมชั่วเอาไว้
จิตวิญญานก็จะได้รับผลในอบายภูมิ คือ นรก เปรต สัตว์ดิรัจฉาน
อสุรกาย เมื่อกรรมชั่วหมดไปก็จะได้กลับมาเกิดในโลกลมนุชย์นี้อีก
จึงเป็นวัฏจักรที่จิตวิญญานต้องหมุนเวียนไปมาตามกรรมที่ทำ
ไว้แล้ว เว้นแต่พระพุทเจ้า พระปัจเจกพุทเจ้า และพระอรียเจ้า
ผู้สิ้นอาสวะกิเลสได้แล้วอย่างสมบุรณเท่านั้น จึงไม่มีการเกิด
ในโลกลทั้งสามนี้อีกต่อไป นี่เป็นหลักของพระพุทเจ้าที่พร้อม
ด้วยเหตุและผล

ดังที่พระพุทเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “ในโลกลมนุชย์นี้หากมี
การประดับประดาให้สุดสวยงามองนเหมือนราชรถก็ยอมทำได้”
พระพุทเจ้าได้ตรัสต่อไปว่า “คนเขลาเท่านั้นข้องอยู่ คนฉลาดหา
ข้องอยู่ไม่” เมื่อเราได้รับรู้ในคำตรัสของพระพุทเจ้าแล้วอย่างนี้

เรามีความคิดเห็นเป็นประการใด ให้เราใช้ปัญญาพิจารณาดูตัวเองบ้าง อาจสำนึกได้ว่าเราเป็นผู้ฉลาดหรือเป็นคนเขลาแก่นแน่ ถ้ารู้ตัวเองว่าเป็นคนเขลา เราจะฝึกสติปัญญามาสอนใจให้มีความฉลาดรอบรู้ตามความเป็นจริงได้อย่างไร ให้ใจมีความฉลาดรอบรู้ในหลักสัจธรรมเอาไว้บ้าง ถ้ารู้ตัวเองว่าเป็นคนเขลา เราจะหาวิธีฝึกใจให้มีความฉลาดได้

ถ้าเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้ฉลาด โอกาสที่จะเป็นคนเขลานั้น มีสูง หายากมากที่คนเราเกิดมาจะมีความฉลาดมาพร้อมกัน จะต้องมีความเขลาติดตัวมาด้วย แล้วฝึกความฉลาดให้เกิดขึ้นในภายหลัง หรือเหมือนที่คนเกิดมา จะมีความดีถูกต้องไปเสียทั้งหมด ย่อมเป็นไปไม่ได้ ทุกคนย่อมมีการทำผิดและพลาดผิดมาก่อน แล้วนำมาเป็นบทเรียนเพื่อแก้ไขตัวเองให้มีการทำและการพูดที่ถูกต้องในภายหลัง

พระพุทธเจ้าเอาสัจธรรมมาสอนในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย มิใช่ว่าพระองค์จะเอามาจากที่อื่น เพราะสัจธรรมความจริงมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้ว แต่เราไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรม จึงได้เกิดความหลงและเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าสมบัติทั้งหลายเป็นของของเรา จึงเอาสมบัติของโลกมาทับถมใจตัวเองให้เกิดความทุกข์ หรือ

เรียกว่า "แสวงหาความสุขในเหตุที่เป็นทุกข์" ฉะนั้น พระธรรมจึงเป็นของเก่า มีมาพร้อมกันกับมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ที่ผ่านมาก็เอาสังฆธรรมความจริงที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทั้งหลาย นำมาสอนให้หมู่มนุษย์มีความรู้เห็นที่ถูกต้องในความจริง จึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าได้ค้นพบหลักสังฆธรรมในหมู่มนุษย์ แล้วสอนให้ทุกคนดูสังฆธรรมที่มีอยู่ในตัวเองว่าทุกอย่างมีความเป็นจริงอย่างนี้ด้วยสติปัญญาเฉพาะตัว

อายุขัยของมนุษย์

เมื่อพูดถึงเรื่องพระพุทธรูปเจ้าที่ได้อุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้หลายพระองค์ที่ผ่านมา หลายคนอาจมีความสงสัยว่าเป็นไปได้ยากอย่างไร ก่อนจะอธิบายประวัติของพระพุทธรูปเจ้าให้ท่านได้รู้ จำเป็นต้องอธิบายในความเป็นอยู่ของโลกมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่ให้เข้าใจ เพราะพระพุทธรูปเจ้าที่ได้อุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้ มนุษย์มีอายุขัยแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เท่ากัน บางยุคมนุษย์มีอายุขัยน้อย บางยุคมีอายุขัยมาก พระพุทธรูปเจ้าก็ต้องมีอายุขัยที่เป็นไปในหมู่มนุษย์ตามยุคนั้นๆ อายุขัยของหมู่มนุษย์ไม่เท่ากัน เพราะเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติต้องเป็นอย่างนี้ มนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้อาจไม่รู้หรือไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ ถึงอย่างไรขอให้ท่านได้พิจารณาด้วยปัญญาที่มีเหตุผล อย่าเพิ่งปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะเป็น

ไปแล้วเมื่อในอดีตที่ผ่านมา ถ้าผู้ได้ศึกษาหนังสือพุทธวงศ์จะรู้ในเรื่องของพระพุทธเจ้าแต่ละยุคได้ดี และมีความเข้าใจในอายุขัยของหมู่มนุษย์ในยุคนั้นๆ

อายุขัยของมนุษย์แต่ละยุคไม่เท่ากัน ในบางยุคมนุษย์มีอายุขัยขาขึ้น ในบางยุคมนุษย์มีอายุขัยขาลง มนุษย์มีอายุขัยขาขึ้น มีอายุขัยขาลงเป็นอย่างไร ท่านจะได้รู้ในหนังสือเล่มนี้ พระพุทธเจ้าที่มาอุบัติเกิดขึ้นในโลกก็จะอธิบายเอาไว้อะไรเป็นตัวอย่าง คำว่ามนุษย์มีอายุขัยขาขึ้นและขาลง มีเพดานกฎเกณฑ์เอาไว้ดังนี้ มนุษย์ที่มีอายุขัยขาขึ้น หมายถึงยุคมนุษย์ที่มีอายุขัยยาวนานที่สุด ๑ ล้านปีเป็นอายุขัย อายุขัยของมนุษย์ขาลงที่ต่ำสุดมี ๑๐ ปีเป็นอายุขัย อายุขัยขาขึ้นและขาลงจะเป็นกฎธรรมชาติในตัวมันเอง มนุษย์ทั้งหลายจะมีอายุขัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี้ด้วยกัน เรียกว่ากฎเกณฑ์ของอายุขัย ไม่มีสิ่งใดๆ เปลี่ยนแปลงได้เลย มนุษย์และสัตว์จะเป็นไปตามธรรมชาติเป็นวัฏจักรหมุนเวียนวนไปมาอยู่อย่างนี้ เมื่อมนุษย์มีอายุขัยขาขึ้นรูปร่างสูงใหญ่ไปตามอายุขัยที่มากขึ้น เมื่อมนุษย์มีอายุขัยขาลงรูปร่างก็เตี้ยและเล็กลงตามอายุขัยในยุคนั้นๆ

การคำนวณอายุขัยของมนุษย์ขาขึ้นและขาลงมีดังนี้

สมมติว่ามนุษย์มีอายุขัย ๑๐ ปีตาย อีก ๑๐๐ ปีอายุขัยเพิ่มขึ้น ๑ ปี เป็น ๑๑ ปีเป็นอายุขัย อีก ๑๐๐ ปีอายุขัยเพิ่มขึ้น ๑ ปี มนุษย์จะมีอายุขัย ๑๒ ปีตาย ๑๐๐ ปีอายุขัยเพิ่ม ๑ ปี เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มนุษย์จะมีอายุขัย ๒๐ ปีตาย ๑๐๐ ปีตาย ๑ พันปีตาย ๑ หมื่นปีตาย ๑ แสนปีตาย ๑ ล้านปีตาย นี่เป็นเพดานสูงสุดในอายุขัยของหมู่มนุษย์ในยุคนี้ๆ จากนั้นก็จะเกิดอาเพศ มีความประมาทในชีวิต อายุขัยก็จะถอยกลับลงมา ๑๐๐ ปีอายุขัยของมนุษย์จะลดลง ๑ ปี ๑๐๐ ปีอายุขัยลดลง ๑ ปี ลดลงเรื่อยๆ จนมีอายุขัย ๑ แสนปี ๑ หมื่นปี ๑ พันปี ๑๐๐ ปี และลงสู่อายุขัย ๑๐ ปี ซึ่งจะมีอายุขัยเพิ่มขึ้นและลดลงอยู่อย่างนี้ เรียกว่าวัฏจักรอายุขัยของหมู่มนุษย์ทั้งหลาย

ในหลักธรรมชาตินี้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้ด้วยพระญาณของพระองค์เอง จึงเป็นโลกวิทู เป็นผู้รู้แจ้งโลกอย่างเปิดเผยด้วยญาณรู้ของพระองค์ นี่ก็เป็นหลักสัจธรรมที่เป็นจริง เราทั้งหลายควรศึกษาให้รู้เอาไว้ หรือเอามาเป็นอุบายสอนใจตัวเองว่าวัฏจักรของชีวิตมีความเป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีสิ่งใดถาวรเที่ยงแท้แน่นอนได้ เพราะทุกอย่างตกอยู่ในอนิจจังความไม่เที่ยงแท้ด้วยกันทั้งนั้น

มีเหตุผลประกอบอีกเรื่องเกี่ยวกับอายุขัยของมนุษย์ที่

มีขาขึ้นขาลง ในหลักของพระพุทธศาสนา จะอธิบายเรื่องของ พระพุทธเจ้าในอดีตที่ผ่านมาให้เราได้ศึกษาเอาไว้ เพื่อประกอบ การวินิจฉัยในอายุขัยของหมู่มนุษย์ทั้งหลายที่ผ่านมา ให้รู้ว่า อายุขัยของมนุษย์ในยุคนั้นเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าที่อุบัติเกิดขึ้น ในโลกนี้มีจำนวนมาก พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์นี้ เท่านั้น แต่ละองค์มาตรัสรู้เป็นเวลาห่างกันมาก ในภัทรกับหนึ่งๆ มีเวลายาวนาน ถึงจะมีภัทรกับเท่ากัน ในบางภัทรกับ พระพุทธเจ้า มาตรัสรู้ ๑ องค์ เมื่อโปรดสัตว์แล้วก็นิพพาน ต่อจากนั้นจะเป็น สุญกัปป เป็นกัปปที่ว่างจากพุทธศาสนาเป็นเวลาอันยาวนาน ในบางภัทร กับมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ๓ องค์ ความว่างเป็น สุญกัปปก็น้อยลง

ขอยกตัวอย่าง ในภัทรกับปัจจุบันนี้ มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ร่วมสมัย มี ๕ พระองค์ด้วยกัน แต่ละพระองค์ได้มาอุบัติเกิดขึ้น ในโลกนี้มีอายุขัยไม่เท่ากัน พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๑ พระกกุสันโธ พระองค์ได้มาอุบัติเกิดขึ้นในโลก ช่วงนั้นมนุษย์มีอายุขัย ๔ หมื่นปี เมื่อพระองค์ทำพุทธกิจเสร็จแล้วก็เข้าสู่พระนิพพาน จากนั้นมา เป็นสุญกัปป เป็นกัปปที่ว่างจากพระพุทธศาสนา อายุขัยของมนุษย์ ในยุคนั้นมี ๔ หมื่นปี ๑๐๐ ปีอายุขัยของมนุษย์ลดลง ๑ ปี ลดลง

เรื่อยๆ จนถึงมนุษย์ในยุคต่อมาเมื่ออายุขัย ๓ หมื่นปี ในยุคนี้มีพระพุทธรเจ้าองค์ที่ ๒ พระโกนาคมโนได้มาอุบัติเกิดขึ้นในโลก เมื่อพระองค์ทำพุทธกิจเสร็จแล้วก็ดับขันธเข้าสู่พระนิพพาน

จากนั้นมาก็เป็นสุขุภักป์ เป็นกัปที่ว่างจากพระพุทธรศาสนา อายุขัยของมนุษย์ลดลง ๑๐๐ ปี อายุขัยของมนุษย์ลดลง ๑ ปี ลดลงเรื่อยๆ ในยุคต่อมา มนุษย์มีอายุขัย ๒ หมื่นปี ในยุคนั้นมีพระพุทธรเจ้าองค์ที่ ๓ พระกัสสปได้มาอุบัติเกิดขึ้นในโลก เมื่อพระองค์ทำพุทธกิจเสร็จแล้วก็ดับขันธเข้าสู่พระนิพพาน อายุขัยของมนุษย์ลดลงเรื่อยๆ ๑๐๐ ปี ลดลง ๑ ปี จนถึงอายุขัยของมนุษย์ในยุคนั้น ๑๐๐ ปี เป็นอายุขัย ในยุคนี้มีพระพุทธรเจ้าองค์ที่ ๔ พระสมณโคดม (องค์ปัจจุบัน) ได้มาอุบัติเกิดขึ้นในโลก เมื่อพระองค์ทำพุทธกิจเสร็จแล้วก็ดับขันธเข้าสู่พระนิพพาน

พระพุทธรเจ้าองค์ปัจจุบันได้วางศาสนาต่อเอาไว้อีกห้าพันปี ขณะนี้พระพุทธรศาสนาได้มาถึง ๒,๕๕๐ ปี อีก ๒,๔๕๐ ปี พระพุทธรศาสนาจะสิ้นสูญไปจากโลกนี้ จากนั้นจะเป็นสุขุภักป์ เป็นกัปที่ว่างจากพระพุทธรศาสนา ยาวนาน คำว่า “ว่าง” คือไม่มีใครรู้ในพุทธวจนะ ไม่รู้ในคำสอนของพระพุทธรเจ้านั้นเอง ถึงพระพุทธรศาสนาจะหมดไปจากโลกนี้แล้วก็ตาม แต่สังขารคือ

ความจริงยังมีอยู่ในโลกนี้ แต่ไม่มีใครรู้ เหมือนยุคสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ ในยุคนั้นก็มีสังขรรมอยู่ประจำโลก แต่ก็ไม่มีใครรู้ เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว จึงนำเอาสังขรรมคือความจริงนั้นๆ มาประกาศให้คนได้รู้ในภายหลัง เป็นอันว่าในภัทรกับนี้มีพระพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้โปรดสัตว์แล้ว ๔ พระองค์ (พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕ คือ พระศรีอริยเมตไตรย ยังไม่มาอุบัติในช่วงนี้)

กฎเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าจะได้มาอุบัติเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้ จะมีอยู่ในช่วงอายุขัยของมนุษย์ชาลงเท่านั้น และอายุขัยของมนุษย์ไม่เกิน ๑ แสนปี และมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ปี จากนั้นไป อายุขัยของมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆ ๑๐๐ ปีลดลง ๑ ปี เมื่อมนุษย์มีอายุขัย ๕๐ ปี พระพุทธศาสนาก็จะสิ้นสุดลง นับจากนี้ไป อีก ๖ พันกว่าปี มนุษย์จะมีอายุขัย ๑๐ ปีตาย ในยุคนั้นหนุ่มสาว จะแต่งงานกันเมื่ออายุ ๓ ปี ตั้งครรภ์ ๓ เดือน นับจากวันนี้ ไปถึงวันนั้นยาวนาน มนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกจะมีอายุขัยอยู่ในช่วงเดียวกันทั้งหมด นี่เป็นหลักพุทธศาสตร์ ถ้าหากชาวพุทธ ได้ศึกษาในพระพุทธศาสนาดีแล้ว จะรู้เรื่องนี้ดี ที่พวกฝรั่งจะ ทำให้อายุขัยของมนุษย์ยืนยาวออกไปนั้น เป็นความคิดความเห็น

ของท่านเหล่านั้น เมื่อหลักพุทธศาสตร์กับหลักวิทยาศาสตร์
ไม่ตรงกันแบบนี้ เราจะเชื่อฝ่ายไหน ให้เราวินิจฉัยใช้สติปัญญา
คิดพิจารณาในเหตุผลและตัดสินใจเชื่อด้วยตัวเองก็แล้วกัน

เมื่อถึงยุคมนุษย์มีอายุขัย ๑๐ ปีตาย จะเกิดกลียุค เพื่อ
เปลี่ยนแปลงสังคมยุคใหม่ เป็นสังคมมนุษย์ที่มีอายุขัยมากขึ้น
ก่อนจะเกิดสังคมมนุษย์ในยุคใหม่ จะเป็นไปตามธรรมชาติของ
มนุษย์ในยุคนั้นๆ ทุกคนไม่ยอมมีชีวิตอยู่ต่อไป จึงฆ่ากันด้วย
อาวุธต่างๆ เห็นกันอยู่ที่ไหนจะฆ่ากันในทันที ไม่มีใครยอมใคร
ผิวเมียและทุกๆ คนจะมีความเห็นว่าไม่ยอมมีชีวิตอยู่ต่อไป

ก่อนที่จะเกิดกลียุคประมาณ ๑๐ ปี จะมีเทพอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่จะมาสืบทอดสังคมในยุคนั้น จะพากันลงมาเกิดในสังคมที่มี
อายุขัย ๑๐ ปีนี้มากมาย แล้วจึงได้เกิดกลียุคขึ้น กลุ่มเทพที่
เกิดมาก็พากันหลบหนีไปอยู่ที่ปลอดภัย ปล่อยให้พ่อแม่ญาติ
ทั้งหลายฆ่ากันตายหมดแล้ว จะมีฝนตกลงมาชะล้างซากศพ
คราบเลือดกลิ่นคาวที่ตกค้างในผืนแผ่นดินไหลลงสู่มหาสมุทร
สุดสาครจนหมดสิ้น จากนั้นจะมีลมพัดเอาแก่นคู่แก่นจันทร์อัน
เป็นทิพย์ที่หอมอบอวลลงมาจากสวรรค์ โปรงลงมาเป็นบรรยากาศ
ที่บริสุทธิ์ พร้อมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร ที่มีความอุดมสมบูรณ์

ในสมัยครั้งนั้น

จากนั้นหนุ่มสาวทั้งหลายที่ไปหลบภัยกลียุคในป่าเขาก็พากันออกมาสู่สถานที่เดิมเป็นหมู่ใหญ่และมีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีคุณธรรมด้วยกัน จึงจัดตั้งหัวหน้าเป็นผู้นำ ทำพิธีจัดคู่หนุ่มสาวเหล่านั้นให้เป็นผู้เมียกันตามประเพณีในยุคนั้น แล้วพากันรักษาศีลกรรมบถ ๑๐ อย่างสมบูรณ์เคร่งครัด (ศีลกรรมบถ ๑๐ แบ่งเป็น ๓ หมวด กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ และมโนกรรม ๓)

ลูกหลานที่เกิดมาก็พากันรักษาศีลกรรมบถ ๑๐ สืบทอดต่อกันมายาวนานถึง ๑๐๐ ปี จากนั้นอายุขัยได้เพิ่มขึ้น ๑ ปี เป็น ๑๑ ปีตาย ๑๐๐ ปีอายุขัยเพิ่มขึ้น ๑ ปีเป็น ๑๒ ปีตายอายุขัยเพิ่มขึ้น ๑ ปีต่อ ๑๐๐ ปี เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ มนุษย์มีอายุขัยเพิ่มขึ้น ๒๐ ปีตาย ๕๐ ปีตาย ๑๐๐ ปีตาย ๑ พันปีตาย ๑ หมื่นปีตาย ๑ แสนปีตาย ๑ ล้านปีตาย เมื่อมนุษย์มีอายุขัยมากขึ้นนี้ จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้เลย ให้เราคิดคำนวณดูเองว่า นับแต่มนุษย์มีอายุขัย ๑๐ ปีตาย ๑๐๐ ปีเพิ่มขึ้น ๑ ปี จนมนุษย์มีอายุขัย ๑ ล้านปี ให้เราคิดคำนวณดูว่ามีความยาวนานกี่ปี ในช่วงนี้จะเป็นสุขกับ เป็นกับที่ว่างจาก

พระพุทธศาสนายาวนานทีเดียว สังคมมนุษย์ก็เพิ่มขึ้นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในยุคนี้ๆ

เมื่อถึงยุคที่มนุษย์มีอายุขัย ๑ ล้านปี จะเกิดอาเพศเกิดขึ้น มนุษย์ทั้งหลายจะเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตอันเป็นอยู่ที่ยาวนาน มีความเห็นเป็นอย่างเดียวกัน ชีวิตจึงได้เกิดความแปรผันลดลง ๑๐๐ ปีอายุขัยลดลง ๑ ปี ลดลงเรื่อยๆ เป็น ๙ แสนปีตาย ๘ แสนปีตาย ๑ แสนปีตาย ในช่วงที่มนุษย์มีอายุขัย ๑ แสนปี จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้ได้ ถ้าอายุขัยของมนุษย์เกิน ๑ แสนปีขึ้นไป จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้แต่อย่างใด ถือว่ามนุษย์ในยุคนี้ๆยังมีความเพลิดเพลินในความเป็นอยู่ของชีวิต มีความสุขสบายในลาภ ยศ สรรเสริญ และมีความสุขในกามคุณไม่มีความทุกข์ใดๆ ด้วยเหตุดังนี้จึงไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้น

ยุคศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย

จากนั้นอายุขัยของมนุษย์ก็ลดลงเรื่อยๆ ลดลงจนมีอายุ ๘ หมื่นปีเป็นอายุขัย ในช่วงนี้เองพระศรีอริยเมตไตรยจะได้อมาอุบัติเกิดขึ้นในโลก ผู้ที่ได้บำเพ็ญบุญบารมีมาแล้ว ก็จะได้มาเกิดในยุคนี้ทั้งหมด หรือผู้ที่ได้บำเพ็ญบุญบารมีในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์อื่นที่ผ่านมา มีความปรารถนาขอให้เกิดร่วมศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย ก็จะได้มาเกิดร่วมกันในยุคนี้ทั้งหมด แล้วจะได้ฟังธรรมจากพระศรีอริยเมตไตรย จนได้เกิดปัญญาญาณหยั่งรู้ในสังขธรรมตามความเป็นจริง ผู้มีบารมียังไม่สมบูรณ์ ก็จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าชั้นพระโสดาบัน ชั้นพระสกิทาคามี ผู้มีบารมีมากก็จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามี เมื่อสิ้นชีวิต

แล้วก็จะได้ไปเกิดเป็นพรหมชั้นสุทธาวาสหรือชั้นใดชั้นหนึ่ง เมื่อถึงกาลเวลาที่จะได้นิพพานในชั้นพรหมนี้ต่อไป เมื่อผู้มีบารมีที่สมบูรณ์แล้ว ก็จะได้บรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์ เข้าถึงพระนิพพานตามพระศรีอริยเมตไตรยไปในกาลครั้งนั้น ในยุคนั้นพระศรีอริยเมตไตรยไม่ได้วางศาสนาเอาไว้เหมือนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน เพราะผู้มีบารมีที่จะบรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์ ได้บรรลุนิพพานตามพระศรีอริยเมตไตรยไปทั้งหมดแล้ว เราอาจเป็นคนหนึ่งที่ได้บรรลุนิพพานตามพระศรีอริยเมตไตรยไปก็เป็นได้

ในยุคปัจจุบันนี้ มีผู้ปรารถนาไปเกิดร่วมศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยเป็นจำนวนมาก ขอให้สมปรารถนาในหมู่ศรัทธาทิ้งหลายด้วย แต่ทว่าเพียงปรารถนาอย่างเดียวไม่บำเพ็ญบารมีไว้ ก็จะไม่สมความปรารถนาแต่อย่างใด จงพากันบำเพ็ญทาน รักษาศีล ๕ ศีล ๘ เข้าไว้ หรือภาวนาปฏิบัติให้เกิดสัมมาทิฐิความเห็นชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ให้ถูกต้อง เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ที่ผ่านมาจนถึงองค์ปัจจุบัน และพระศรีอริยเมตไตรย หรือพระพุทธเจ้าองค์ที่จะได้มาอุบัติเกิดขึ้นในอนาคตภายภาคหน้า หลักคำสอนก็จะเริ่มต้นจากสัมมาทิฐิความเห็นชอบนี้ด้วยกัน

ทั้งนั้น จึงเป็นการเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง

ในยุคนี้มีผู้เขียนวิธีการปฏิบัติเอาไว้มีหลายวิธีด้วยกัน หนังสือแต่ละเล่มก็ได้อ้างอิงว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้น ทำให้หลายคนในยุคนี้เกิดความสับสน การปฏิบัติจะเอาวิธีไหนกันแน่ จึงเกิดความลังเลไม่แน่ใจ ผู้ปฏิบัติธรรมในยุคนี้ส่วนมากจะมีความเห็นว่าจะต้องเริ่มต้นจากการทำสมาธิก่อน และสอนกันอย่างนี้เป็นจำนวนมาก สอนกันว่านั่งสมาธิไปเถอะ เมื่อจิตมีความสงบแล้วจะมีปัญญาเกิดขึ้นเอง นี่เป็นคำสอนที่ไร้เหตุผล ผู้สอนไม่ได้อ่านประวัติพระพุทธเจ้าเลย หรืออ่านอยู่ก็ตีความในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามแนวทางในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้

เช่น ในความหมายที่ว่า นั่งสมาธิให้จิตมีความสงบแล้ว ปัญญาจะเกิดขึ้นนั้น ในวิธีการสอนอย่างนี้ไม่มีตัวอย่างในสมัยครั้งพุทธกาลเลย พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนใครในที่ไหนแต่อย่างใด ทำไมในยุคนี้จึงสอนกันในลักษณะนี้ ผู้สอนอาจได้ไปอ่านประวัติตอนที่พระองค์ไปทำสมาธิอยู่กับดาบสทั้งสอง แล้วตีความหมายไปว่าพระพุทธเจ้าทำสมาธิมาก่อนอย่างนี้หรือ ที่พระองค์ทำสมาธิมาก่อนก็จริง แต่เมื่อจิตของพระองค์มีความสงบเป็นสมาธิอย่าง

เต็มที่แล้ว ปัญญาของพระองค์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างใด ทำไมการทำสมาธิของพวกเราในยุคนี้จะมีความสงบอันยิ่งใหญ่ยิ่งไปกว่าพระพุทธองค์ ปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือ การตีความหมายในคำสอนของพระพุทธเจ้าสับสนโยงกันไปโยงกันมา จึงได้เกิดปัญหาขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายในยุคปัจจุบัน

การภาวนาปฏิบัติ ทุกคนก็ว่าจะทำตามเยี่ยงอย่างในคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อภาวนาปฏิบัติจริงกลับไม่เป็นไปตามคำสอนของพระองค์แต่อย่างใด แต่ไปเอาเยี่ยงอย่างของพวกดาบสฤๅษีกันทั้งนั้น มีดาบสฤๅษีองค์ไหนที่ทำความสมาธิให้จิตมีความสงบแล้วมีปัญญาเกิดขึ้นบ้างเล่า ถึงพระองค์จะเคยทำความสมาธิมาก่อนในช่วงนั้น พระองค์ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่อย่างใด ในนามก็เป็นพระสิทธัตถะภิกษุเท่านั้น แม้พระองค์ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีมาแล้วอย่างสมบูรณ์ เมื่อพระองค์ทำความสมาธิจิตมีความสงบถึงที่สุดแล้ว ปัญญาที่พระองค์เคยได้บำเพ็ญมาก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างใด

ให้เราทั้งหลายไปศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าเสียใหม่ และตีความหมายในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจ ให้เป็นไปในหลักสัมมาภาคปริยัติที่ถูกต้อง แล้วนำมาปฏิบัติ ก็จะได้เกิดเป็น

สัมมาในภาคปฏิบัติ อันเป็นแนวทางที่จะเข้ากระแสแห่งมรรคผล
นิพพานต่อไป

ชุดภยธรรมชาติที่รุนแรง

โลกที่เราอยู่มีภยนานาประการ อันเป็นผลกระทบตอชีวิต ทำให้ได้รับความทุกขจากภยธรรมชาติเป็นอย่างมากทีเดียว หลายชาติในอดีตได้เจอกับภยธรรมชาติมาแล้ว เมื่อเกิดมาในชาตินี้ ขณะที่ภยธรรมชาติยังไม่มาถึงตัวเราก็ไม่มีความรู้สึกเป็นทุกข แต่อีกไม่นานนักเมื่อเราได้มาเกิดในโลกนี้อยู่บ่อยๆ ชีวิตก็จะต้องเจอกับภยธรรมชาตินี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เรื่องภยธรรมชาติจะมีเกิดขึ้นในโลกมนุษย์มากขึ้น และมีความรุนแรงมากขึ้น ในยุคต่อไปจะมีความรุนแรงเป็นอย่างมาก จะไม่มีใครๆ ในโลกนี้อาชนะภยธรรมชาตินี้ได้แต่อย่างใด

ภยธรรมชาติจะเกิดขึ้นในตัวมันเอง เป็นภยธรรมชาติที่มีอยู่ประจำโลกมาแต่กาลไหนๆ เมื่อโลกนี้ได้เกิดขึ้นมานาน

หลายล้านๆ ปี ถึงกาลสมัยเปลือกโลกเสื่อมหมดคุณภาพลง เกิดขึ้นในสถานที่ที่ไม่มีมนุษย์อยู่อาศัย และเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีมนุษย์อยู่อาศัย จะเกิดขึ้นน้อยหรือเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ขึ้นอยู่ตามกฎเกณฑ์ของโลก

ภัยธรรมชาติที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่อายุขัยของมนุษย์ต่ำกว่า ๑๐๐ ปีเป็นต้นไป จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายได้ตายไปเป็นจำนวนมาก หากมนุษย์มีอยู่ในโลกประมาณ ๒ หมื่นล้านคน จะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น มนุษย์จะล้มตายจากภัยธรรมชาตินี้ จะหาที่หลีกหนีไม่ได้ จะมีชีวิตอยู่รอดได้ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย เหมือนยุคปัจจุบัน

ภัยธรรมชาตินี้จะเกิดต่อเนื่องต่อกันยาวนาน จะหลบจากภัยธรรมชาติในจุดหนึ่งได้แล้วก็ไปเจอกับภัยธรรมชาติอย่างอื่นอีก ภัยธรรมชาตินี้มีอยู่เป็นจุดใหญ่ ๘ จุดด้วยกัน คือ

๑. วาตภัย จะเกิดลมพายุใหญ่ทั้งบนบกและในทะเล
๒. อุทกภัย จะเกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรง
๓. ธรณีภัย จะเกิดแผ่นดินถล่มและแผ่นดินไหว

๔. อัคคีภัย จะเกิดความแห้งแล้ง ไฟไหม้ป่า

ส่วนภัยธรรมชาติอย่างอื่นก็จะเกิดตามมา เช่น

๕. มลพิษภัย จะเกิดมลภาวะที่ร้ายแรง มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสัตว์เป็นอย่างมาก

๖. โรคภัย จะเกิดโรคระบาดนานาชนิด

๗. อาหารภัย จะเกิดการอดอยากในอาหาร

๘. โจรภัย ภัยจากกลุ่มคนพาล ปล้นจี้ ลักขโมย

ภัยธรรมชาติทั้งหลายนี้จะทำให้มนุษย์ในยุคค้ำนี้อยู่กันด้วยความเดือดร้อนเป็นทุกข์อย่างมากทีเดียว ทว่าทุกมุมโลกจะมีภัยธรรมชาตินี้เกิดขึ้นเหมือนกัน ทุกประเทศเขตแดนจะไม่มีใครช่วยเหลือกันได้เลย ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินี้อย่างทั่วถึงกัน

ภัยธรรมชาตินี้จะเกิดมีทุกฤดูกาล ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูหนาว จะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันเรื่อยๆ เกิดขึ้นในที่ไหน จะทำให้เกิดความเสียหายในที่นั้นๆ เป็นอย่างมากทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วาตภัย เป็นภัยที่มาอันดับหนึ่ง ถ้าไม่มีฝนตกลงมา ลมก็จะพัดพาเอาน้ำมหาสมุทรเป็นคลื่นขนาดใหญ่ ทำให้เรือน้อยใหญ่ ไม่สามารถจะวิ่งฝ่าคลื่นน้ำขนาดใหญ่ไปได้ เรือพวกพ่อค้าวาณิช

ที่เคยส่งน้ำมัน ส่งอาหารจากประเทศนั้นไปสู่ประเทศนี้ ก็จะจอด
 นิ่งในทันที ถ้ามีบ้านเรือนที่ปลูกชิดกันกับชายฝั่ง ก็จะมีผลกระทบ
 อย่างแน่นอน ประชาชนจะมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

นี่เป็นส่วนหนึ่งที่วาทภัยทำให้น้ำในทะเลเกิดความแปรปรวน
 จะเป็นอยู่อย่างนี้ติดต่อกันยาวนานต่อเนื่องกันทั้งกลางคืนและ
 กลางวัน ลมที่อุ้มเอาน้ำทะเลให้เป็นคลื่นขนาดใหญ่พัดไปมา
 ประชาชนที่อยู่ใกล้ฝั่งทะเลจะมีความเดือดร้อน ซึ่งเวลาหลายสิบปี
 ที่ผ่านมานี้ ประชาชนได้รับผลกระทบจากลมที่พัดเอาน้ำทะเล
 ทำให้เกิดความเสียหายมาแล้ว ในช่วงต่อไปไม่นานนัก มนุษย์
 ที่อยู่ริมฝั่งทะเลก็จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน จะทำให้
 ทรัพย์สินเสียหายและมนุษย์ล้มตายเป็นจำนวนมากทีเดียว
 นี่คือน้ำท่วมอันเนื่องจากลมเป็นต้นเหตุ

วาทภัยที่เกิดขึ้นในตัวมันเอง ไม่มีน้ำทะเลและไม่มี
 ฝนตกลงมา ลมนี้จะพัดพาไปในทิศทางต่างๆ ของตัวลมเอง ไม่มี
 สิ่งใดๆ จะไปขัดขวางห้ามได้ ถ้าพัดเข้าไปในป่า จะทำให้ต้นไม้
 น้อยใหญ่หักโค่น ทำลายทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างมาก ถ้าลมได้
 พัดเข้าที่ชุมชนอยู่อาศัย จะทำให้บ้านเรือนพังพินาศไป คนจะขาด
 ที่อยู่อาศัยหรือล้มตายเป็นเพราะอาคารบ้านช่องพังทับถม

ลมที่ว่านี่จะมีชื่อตามที่มนุษย์ตั้งให้ ชื่ออะไรก็ไม่สำคัญ ชื่อสำคัญคือความรุนแรงของลมแต่ละอย่างจะทำให้เกิดความเสียหายเหมือนกัน วัตภัยจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วทุกหนแห่งของมุมโลก มนุษย์จะมีความทุกข์เดือดร้อนเพราะลมไม่น้อย เงินของรัฐบาลจะสร้างบ้านที่พักอาศัยให้ทุกคนครบถ้วนจึงทำได้ยาก เพราะบ้านได้พังเสียหายเนื่องจากลมที่มีความรุนแรง จึงยากที่จะได้รับความสงเคราะห์ให้ทั่วถึงได้ ในเหตุการณ์อย่างนี้จะมีผลกระทบจากลมอย่างรุนแรงในสภาพภาคหน้านั้น

วัตภัยเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ถ้ามีฝนตกลงมา จะเป็นพลังบวกกับลมอย่างรุนแรง ถ้าฝนตกมาแรงและลมก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรง จะทำให้เกิดน้ำท่วมในที่ต่างๆ อย่างกว้างขวาง ถ้าบ้านปลูกในที่ต่ำ น้ำก็จะท่วมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งลมก็พัดทำให้บ้านเรือนเกิดความเสียหาย ทั้งน้ำก็ท่วมบ้าน ทรัพย์สินทั้งหลายเกิดความเสียหาย เรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัว ไม่มีทรัพย์สินสมบัติใดๆ พอจะนำเอาติดตัวมาได้เลย คนก็จะล้มตายเป็นจำนวนมาก จึงยากที่จะพึ่งใครๆ ได้ หน่วยราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบก็ถูกภัยธรรมชาตินี้ทำลายเช่นกัน ข้าว ปลา อาหาร น้ำดื่ม จะพากันอดอยากเป็นอย่างมาก เครื่องบริโภคน้ำ เครื่องอุปโภค

เสื้อผ้า ยารักษาโรค จึงยากที่ทางรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือได้
 ความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ก็แสนสาหัสอยู่แล้ว หากคนใน
 ครอบครัวมีการพลัดพรากจากกันหรือได้ตายไปเพราะภัยพิบัติ
 นี้อีก คนทั้งหลายก็จะเพิ่มทวีความทุกข์เดือดร้อนยิ่งขึ้น ในช่วงนั้น
 จะเรียกร้องให้ใครๆ มาช่วยเหลือเราจึงเป็นไปได้ยาก เพราะทุกคน
 ก็ได้เจอกับภัยธรรมชาตินี้เช่นกัน ในเหตุการณ์อย่างนี้นับแต่จะ
 มีความรุนแรงมากขึ้น ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็เริ่มเกิด
 ภัยธรรมชาตินี้ให้เห็นกันอยู่แล้ว ซึ่งจะมีความรุนแรงมากขึ้นและ
 เกิดขึ้นบ่อยครั้งดังที่เห็นกันอยู่ขณะนี้

ภัยธรรมชาตินี้จะเกิดมีความรุนแรงในภายภาคหน้า ในอดีต
 หลายล้านปีที่ผ่านมาก็ได้เกิดมีภัยธรรมชาตินี้มาแล้วหลายครั้ง
 จะเกิดขึ้นในช่วงมนุษย์มีอายุขัยขาลง มีอายุขัยต่ำกว่า ๑๐๐ ปี
 เป็นต้นไป ภัยธรรมชาติก็จะเริ่มก่อตัวเกิดขึ้นเรื่อยๆ เกิดขึ้น
 น้อยบ้างมากบ้าง และเกิดขึ้นอย่างรุนแรงบ้าง จะมีผลกระทบ
 อย่างไม่รู้หลวง ทั้งลมและฝนที่เกิดต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน
 ทั้งอากาศก็แปรปรวนในที่ทั่วไป ทำให้เกิดเป็นภัยธรรมชาติเป็น
 วงกว้างทุกมุมโลกทั่วถึงกันทุกประเทศเขตแดน เครื่องบินที่เคย
 เหาะเหินเดินอากาศก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้ เครื่องบิน

เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของชีวิต ในการเดินทางไปต่างประเทศนั้น ประเทศนี้ก็จะสิ้นสุดลงไปตามยุคสมัย รถเรือที่เคยให้ความสะดวก ในการไปมาก็จะพากันจอดอย่างสนิท จะวิ่งไปมาไม่ได้เลย มนุษย์ จะอยู่เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ ใครอยู่กันในที่ไหนก็อยู่กันไปในที่นั้น จะส่งข่าวสารติดต่อกันด้วยวิธีใดก็จะติดต่อกันไม่ได้เลย

วาทภัย อุทกภัย ธรณีภัย

วาทภัยจะทำให้เกิดเป็นลมขึ้น ๒ จุดด้วยกัน คือ

๑. วาทภัยจะเกิดขึ้นจากความกดดันในชั้นบรรยากาศของโลกที่แปรปรวน ทำให้ลมเกาะกันเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ จะเกิดเป็นช่องว่างให้ลมเกิดการหมุนตัว หลายคนเคยนั่งเครื่องบินได้ชนกับกลุ่มลมที่หมุนตัวอยู่ จะทำให้เครื่องบินตกหลุมอากาศ เหมือนกับเครื่องบินได้วูบตัวลง หรือในบางครั้งเครื่องบินได้ชนกับกลุ่มลมที่หมุนตัวอยู่ จะทำให้เครื่องบินสั่นสะเทือนเพราะอากาศไม่ปกติ มีความแปรปรวน

ถ้าเครื่องบินเล็กเดินทางผ่าน ก็จะมีอันตรายบังคับไม่ได้ ทำให้เสียหลักในการทรงตัว แล้วหมุนไปตามกระแสลม หรือตกลงพื้นดินทำให้เสียชีวิตดังดูข่าวในปัจจุบัน ถ้าเครื่องบินลำใหญ่

ลมกลุ่มเล็กก็พอจะบินผ่านไปได้ ถ้าลมกลุ่มใหญ่มีกระแสพัดอย่างรุนแรง ถึงเครื่องบินจะใหญ่ก็ไม่สามารถบินผ่านไปได้ เครื่องจะบินขึ้นจากสนามบินและลงสู่สนามบินก็เป็นอันตรายเช่นกัน ทุกสนามบินเมื่อมีลมเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ห้ามการขึ้นลงของเครื่องบินทุกชนิด จนกว่ากระแสลมจะหมดกำลังลง เมื่อลมกลุ่มนี้หมดไป ลมกลุ่มใหม่เกิดขึ้นทั่วถึงกันในโลกนี้ ทุกสายการบินในโลกนี้ก็ต้องหยุดในการเดินทาง ถ้าลมเกิดขึ้นต่อกันยาวนาน เครื่องบินก็จอดสนิทยาวนานเช่นกัน

ดาวเทียมเป็นสัญญาณสื่อที่สำคัญในยุคปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียมอื่นๆ มีจำนวนมากที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว เครื่องที่ใช้งานรับสัญญาณจากดาวเทียมเหล่านี้ ถ้าไม่มีสัญญาณของดาวเทียมในการสื่อสารจะทำงานไม่ได้ ให้ฝึกทำใจไว้เลยว่าอนาคตต่อไปภายภาคหน้า เมื่อดาวเทียมมีปัญหาขัดข้อง ไม่สามารถส่งสัญญาณได้ จะไม่มีใครขึ้นไปแก้ไขให้ทำงานเป็นปกติได้ เพราะวาทภัยในห้วงอากาศกำลังหมุนตัวอย่างรุนแรง ท้องฟ้ากำลังแปรปรวนอย่างหนัก เครื่องบินอวกาศทุกชนิดไม่สามารถขึ้น

ไปสู่บนท้องฟ้าได้ ดาวเทียมก็จะมีปัญหาขัดข้อง ส่งสัญญาณข้อมูลอะไรไม่ได้ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียมอื่นๆ ก็ทำงานไม่ได้ เพราะสัญญาณของดาวเทียมเป็นต้นเหตุ ถึงมนุษย์จะมีความรู้ดี ได้สร้างดาวเทียม คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ก็จะมีสิ่งผิดปกติในยุคนั้นๆ นี่ก็คือจุดจบของมนุษย์ที่จะต้องได้รับในยุคต่อไป

กรมอุตุนิยมวิทยามีความชำนาญในการติดตั้งเครื่องเตือนภัยทั้งหลาย ที่ได้ติดตั้งเพื่อรับข่าวสารจากภัยธรรมชาติต่างๆ ก็จะหยุดตัวลง ทำงานไม่ได้ ภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นในลักษณะใดก็ไม่สามารถรู้ได้ ภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นอย่างไร ไม่มีใครๆ รู้ล่วงหน้า เมื่อภัยธรรมชาติได้เกิดขึ้น มนุษย์ก็จะได้รับผลกระทบในทันที ทั้งวาทภัย อุทกภัย ที่ได้เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ติดต่อกันเป็นเวลานาน มนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้จะอยู่กินหลับนอนกันไปด้วยความลำบาก

ในยุคต่อไปเปลือกโลกจะเสื่อมอย่างรุนแรง จะก่อให้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นในตัวเอง เมื่อครบวงจรของเปลือกโลกเสื่อม ก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น จะหาวิธีป้องกันหยุดภัยธรรมชาติ

นี้ไม่ได้ มนุษย์ที่เกิดมาอาศัยโลกอยู่ เมื่อภัยธรรมชาติเกิดขึ้น ทุกคนต้องได้รับผลกระทบต่อภัยธรรมชาตินี้ ในขณะที่หลายพื้นที่หลายประเทศได้เห็นภัยธรรมชาตินี้อยู่แล้ว หลายประเทศได้รับผลกระทบมีความทุกข์เดือดร้อนไปตามๆ กัน ฉะนั้น ทุกคนอย่าประมาท ตั้งสติให้ดี ในโลกนี้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด เมื่อแก้ไขไม่ได้ก็ต้องทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น

๒. วาตภัยในอีกจุดหนึ่งที่มนุษย์จะต้องได้รับ นั่นคือ ลมใต้พื้นพิภพจะมีความกดดันอย่างรุนแรง เปลือกโลกจุดไหนที่เสื่อมคุณภาพก็จะเกิดความกดดัน แผ่นดินจะเกิดแตกแยกจากกัน เรียกว่าลมปะทุให้หินในพื้นที่พิภพใต้แตกและกระจายอย่างกว้างไกล ถ้าเกิดบนบกก็เรียกว่าแผ่นดินไหว จะไหวมาก ไหวน้อยขึ้นอยู่กับความกดดันของลม มนุษย์จึงคิดคำนวณความรุนแรงออกมาเป็นริกเตอร์เท่านั้นเท่านั้น ถ้าเกิดแผ่นดินไหวในที่ชุมชนอย่างรุนแรง ก็จะทำให้บ้านอาคารมีความเสียหายเป็นอย่างมาก อาคารต่างๆ ก็จะพังทลาย หมดมนุษย์ได้ล้มตายกันไป ไม่มีใครๆ ช่วยกันได้

การเกิดแผ่นดินไหวในลักษณะนี้ มีวาตภัยและธรณีภัยเกิดขึ้นพร้อมกัน และจะเกิดขึ้นบ่อยต่อเนื่องอย่างน้อย ๘ ริกเตอร์

ขึ้นไป ถ้าเกิดขึ้น ๑๐ ริกเตอร์ หรือ ๑๒ ริกเตอร์ขึ้นไป ในเหตุการณ์
 อย่างนี้จะเกิดขึ้นในภูมิภาคหน้า อาคารบ้านช่องจะพังทลาย
 มนุษย์จะล้มตายเป็นจำนวนมาก จึงยากที่จะแก้ไขป้องกันได้
 ความเป็นไปในลักษณะนี้ก็เพราะโลกธาตุได้เกิดขึ้นมายาวนาน
 ทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยในตัวมันเอง
 ธาตุเดิม คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศธาตุ ทั้งบนอากาศหรือ
 พื้นพิภพต้องเป็นอย่างนี้

ภัยธรรมชาติอีกจุดหนึ่งที่จะเกิดขึ้นพร้อมกัน มีวาทภัย
 อุทกภัย ธรณีภัย ถ้าพื้นพิภพเสื่อมอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทร
 ลมก็จะเกิดความกดดันให้เปลือกโลกส่วนที่เสื่อมแยกออกจากกัน
 ที่เรียกว่าแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอย่างรุนแรง เมื่อแรงกดดัน
 ของลมปะทะกับชั้นหินที่มีความแข็ง ก็จะทำให้ระเบิดขึ้นอย่าง
 กว้างขวาง หลายๆ ประเทศจะได้รับผลกระทบตายเป็นจำนวนมาก
 เมื่อชั้นหินได้แยกออกจากกันเป็นช่องใหญ่หลายจุดพร้อมกัน
 น้ำทะเลก็จะไหลลงสู่โพรงใต้พื้นพิภพเป็นจำนวนมาก น้ำทะเลก็
 จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดทีเดียว เมื่อน้ำทะเลไหลลงสู่โพรงดิน
 ขนาดใหญ่เต็มแล้ว วาทภัยในพื้นที่พิภพก็จะกดดันน้ำทะเลส่วนนั้น
 กลับคืน น้ำทะเลก็จะถูกลมกดดันไหลขึ้นท่วมในสถานที่ต่างๆ

อาคารบ้านช่องก็จะพังเสียหายเป็นจำนวนมาก มนุษย์และสัตว์ก็จะล้มตายไปเป็นจำนวนมากเช่นกัน ที่เรียกว่าสึนามินั่นเอง

ในลักษณะอย่างนี้เป็นเพียงวาตภัย อุทกภัย ธรณีภัย ในพื้นพิภพเท่านั้น ถ้าหากเกิดวาตภัยขึ้นในช่องอากาศที่มนุษย์อาศัยอยู่ ความรุนแรงของภัยธรรมชาติก็จะเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว หรือหากมีอุทกภัยฝนได้ตกกระหน่ำซ้ำเติมลงมาอีก ทั้งลมและฝนบนพื้นโลกไปบวกกับวาตภัยในพื้นที่นั้น น้ำทะเลเดิมนั้นก็มีความปั่นป่วนอยู่แล้ว เมื่อลมและฝนซ้ำซ้ำอีก มนุษย์จะอยู่กันอย่างไร เครื่องเตือนภัยสื่อสารกับสัญญาณดาวเทียมใช้ไม่ได้ ใครจะบอกว่าให้มนุษย์พากันไปหลบภัยในที่ไหน ในหุบเขามนุษย์จะเกิดความกลัวตายต่อภัยธรรมชาติเป็นอย่างมาก และยิ่งเห็นเพื่อนมนุษย์ได้ตายให้เห็นต่อหน้าต่อตา จะเกิดความโกลาหลุ่นวาย จะหลบตัวในที่ไหนก็ไม่มีความปลอดภัย และภัยต่างๆ ก็จะมีเกิดตามมา เช่น โรคภัย มลพิษภัย อาหารภัย ความอดอยากหิวโหย โรคภัยต่างๆ ที่เกิดจากมลพิษภัย จะไม่มีหมอรักษา จะไม่มียาให้กิน เรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัว ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ต้องประสบเหตุการณ์นี้ ลองคิดดูว่าเราจะเป็นอย่างไร

อัคคีภัย มลพิษภัย โรคภัย อาหารภัย โจรภัย

อัคคีภัย หมายถึงความร้อนจะเกิดขึ้นในโลกนี้อย่างรุนแรง ความแห้งแล้งเพราะฟ้าฝนไม่ตกตามฤดูกาล ที่ผ่านมากเกิดภัยธรรมชาติขึ้นดังที่ได้อธิบายมาแล้ว มีวาตภัย อุทกภัย ธรณีภัย และภัย เช่น โรคภัย อาหารภัย โจรภัย มลพิษภัย เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ทำให้มนุษย์ทั้งหลายอยู่ด้วยความลำบาก เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นจำนวนมาก หากมีอัคคีภัยเกิดขึ้นซ้ำเติม ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์จะเต็มไปด้วยความทุกข์ยากแร้นแค้นแสนเข็ญ จึงเป็นเหตุให้มนุษย์อยู่ด้วยความอดอยากดิ้นรน ฝนจะตกลงมาน้อยไม่พอที่จะทำไร่ทำนา ดินฟ้าอากาศก็จะเกิดความแปรปรวนไปทั่วหนแห่งทุกมุมโลก

ในบางพื้นที่ที่ไม่มีฝนตกลงมาเลย ความร้อนจากแสงอาทิตย์แผดเผาทำไร่ทำนาไม่ได้รับผลแต่อย่างใด ในเหตุการณ์อย่างนี้จะมี ความแห้งแล้งทั่วถึงกัน ในทุกมุมโลกอาหารการกินจะขาดแคลน ขัดสน คนจะล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะความอดอยากหิวโหย จะเกิดโจรภัย ลักปล้นจี้ให้ได้มาซึ่งอาหารเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้ในหมู่ สัตว์ดิรัจฉานไม่มีอาหารที่จะกินก็จะล้มตายกันไปเช่นกัน

อัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าโน้น คนที่เกิดมาใน ยุคนั้นจะได้เผชิญต่อภัยธรรมชาตินี้อย่างแน่นอน จะหลบหลีกหนีไปอยู่ในมุมโลกซีกไหนก็ไม่พ้นจากภัยธรรมชาติเหล่านี้ได้ ในยุคสมัยที่ประชากรโลกมีจำนวนประมาณ ๒ หมื่นล้านคน ภัยธรรมชาตินี้จะเกิดขึ้นเต็มรูปแบบทั่วทุกมุมโลก มนุษย์จะได้รับผลกระทบล้มตายไปเพราะอัคคีภัยเป็นจำนวนมาก ความร้อนจากแสงแดดจะเผาเพิ่มความร้อนขึ้นหลายเท่า การจะรักษาชีวิตอยู่รอดได้นั้นยากมาก นับจากวันนี้ไปความร้อนจะทวีความรุนแรงหลายเท่าตัว จะเกิดความร้อนไปทั่วทุกมุมโลก ความร้อนที่เกิดขึ้น จากดวงอาทิตย์บนโลกและความร้อนที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดิน จะทำให้เกิดความร้อนระอุขึ้นทุกหนแห่ง มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย จะล้มตายเป็นจำนวนมาก จะหาสถานที่หลบภัยในที่ต่างๆ

หาได้ยาก

ถ้าหากเราเป็นคนหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้ ก็จะได้รับ **ความเดือดร้อนเหมือนคนทั่วไป** ก่อให้เกิดอาหารภัย คือข้าวปลาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคจะขาดแคลนอดอยาก ตามมาด้วยโรคภัย คือภัยจากโรคต่างๆ ก็จะเกิดตามมา ในปัจจุบันมีโรคระบาดหลายชนิดที่เกิดขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุ และยังหาวิธีการรักษาไม่ได้ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งมนุษย์และสัตว์ เช่น โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคซาร์ เมื่อเกิดโรคภัยอย่างรุนแรง จะหาหมอหายามารักษา จะหาได้ยาก

เมื่อประสบปัญหาอาหารภัย โรคภัย ก็เกิดโจรภัย การจี้ปล้นเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหาร **มนุษย์จะเบียดเบียนกันเอง** เกิดความกลัวความหวาดระแวงในชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตของมนุษย์จะมีความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส แต่ละครอบครัวจะสูญเสียบุคคลที่เรารักและพลัดพรากจากกันไป พ่อแม่ลูกหลานญาติมิตร เหมือนได้ติดอยู่ในความมืด ไม่รู้ข่าวสารซึ่งกันและกัน เพราะได้หนีตายไปคนละทิศละทาง การไปมาในที่ไหน จะไม่มีความสะดวกสบายเหมือนในยุคปัจจุบัน ไฟฟ้าจะใช้เวลาค่าคั้นก็ไม่มี พื้นที่จะหามาก่อไฟเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นก็หาได้ยาก

เสื้อผ้าที่จะนำมานุ่งห่มก็ขาดแคลน เรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัว

เหตุการณ์อย่างนี้จะมีเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอย่างแน่นอน ภัยธรรมชาติเหล่านี้ เมื่อไม่เกิดขึ้นกับตัวเองก็รู้สึกเฉยๆ เหมือนในยุคนี้อีก แม้มีภัยธรรมชาติได้เกิดขึ้นอยู่บ้าง เราก็ไม่มีความเดือดร้อน ดังคำว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา เพราะถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเราและไม่ใช่อุบัติของเรา จึงไม่มีความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจแต่อย่างใด เพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของคนอื่น ถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อไร จึงจะได้เกิดความรู้สึกตัว

อัคคีภัย ความร้อนในยุคนปัจจุบันก็เริ่มมีผลกระทบอยู่แล้ว ต่อไปก็จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น มนุษย์จะอยู่ด้วยความลำบากเป็นอย่างมากทีเดียว ความร้อนที่เกิดขึ้นจะหาวิธีป้องกันได้ยาก เพราะเป็นภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในตัวมันเอง หม่อมมนุษย์แม้จะมีส่วนทำให้ความร้อนของโลกนี้เพิ่มขึ้นอยู่บ้าง แต่ในความเป็นจริงแล้ว โลกร้อนจะเกิดขึ้นเพราะเปลือกโลกเสื่อมนั่นเอง

อัคคีภัย ความร้อนในพื้นที่พิภพ จะเป็นเหตุให้ภูเขาไฟเกิดการปะทุมากขึ้น ภูเขาไฟจะบวกรับว่าตภัยลม ก็จะกดดันให้ภูเขาไฟระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ลาวาถ้ำถ่านก็จะฟุ้งกระจายขึ้นไปสู่อากาศและตกลงมา มนุษย์ก็จะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

จะเกิดเป็นมลพิษนานปีการ

มนุษย์จะเกิดการเจ็บป่วยล้มตาย ที่อยู่อาศัยก็จะถูกฝุ่นเถ้าจากภูเขาไฟทับถม สถานที่อาศัยที่ได้ถูกภัยธรรมชาติอย่างอื่นทำลายมาก่อนแล้ว ยังได้รับผลกระทบจากภูเขาไฟเพิ่มเติมซ้ำอีก มนุษย์จะอยู่ก็ด้วยความลำบาก ความทุกข์ยากก็จะเกิดตามมา จะหาสถานที่หลบภัยในที่ไหนก็แทบไม่มี เพราะในช่วงนี้จะมีอากาศแปรปรวนไปทั่วทุกมุมโลก ความร้อนจากอัคคีภัยจะทำให้ภูเขาไฟเกิดปะทุขึ้นหลายๆ จุดต่อเนื่องกัน แต่ละวันมนุษย์ก็จะหาที่หลบภัยจากกลิ่นไออันเป็นพิษอยู่ตลอดเวลา จะหาหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือนั้นก็ยาก มีความลำบากในการกินอยู่หลับนอน เนื่องจากภัยธรรมชาติหลายอย่างที่เกิดขึ้น ประเทศใดหรือสถานที่แห่งใดไม่มีภูเขาไฟระเบิด ก็จะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอย่างอื่นอยู่นั่นเอง

อัคคีภัย ความร้อนจะมีผลกระทบต่อคลังแสง หมายถึง อารูทที่เป็นพิษภัยที่มนุษย์ได้สร้างเอาไว้มาก เช่น ระเบิดปรมาณู นิวเคลียร์ที่เป็นพิษอย่างรุนแรง หลายๆ ประเทศที่เก็บอาวุธเหล่านี้เอาไว้ในสถานที่ต่างๆ อารูททั้งหลายเหล่านี้เมื่อถูกความร้อนมากขึ้นก็จะเกิดการระเบิด สารพิษก็จะกระจายขึ้นสู่อากาศ

ลมก็จะพัดไปทั่วทุกมุมโลก มนุษย์ที่รับสารพิษเหล่านี้เกิดเป็นโรคร้าย ก็จะถูกกันล้มตายเป็นจำนวนมาก ผู้ที่คิดทำอาวุธร้ายแรงนี้ขึ้น ไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมา เรื่องอค์คีภัยอันเป็นภัยธรรมชาตินั้นอาจคิดไม่ถึง จึงได้สร้างอาวุธที่มีพิษร้ายแรงขึ้น

ปัญหาโลกร้อนในขณะนี้ มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากมนุษย์ทำให้อากาศของโลกมีความร้อน แต่ส่วนใหญ่ความร้อนจะเกิดจากอค์คีภัยอันเป็นความร้อนจากภัยธรรมชาติเอง ดังความร้อนที่มนุษย์ได้รับกันอยู่ในขณะนี้ ทุกๆ ปีความร้อนมีแต่จะเพิ่มขึ้น ดินฟ้าอากาศก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายขึ้นเรื่อยๆ มนุษย์จะอยู่ด้วยความลำบาก ภัยธรรมชาตินี้จะไม่มีวิธีป้องกันได้เลย ถ้าหวนคิดย้อนหลังสัก ๕๐ ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จะรู้ได้ชัดว่าความร้อนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี นี่คือมนุษย์ในยุคต่อไปจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างยิ่ง

มลพิษภัยที่เกิดขึ้นตามมา คือมลพิษทางน้ำ น้ำใช้ที่เกิดการปนเปื้อนสารพิษ สารเคมี และสิ่งสกปรกจนน้ำเสีย ซึ่งมาจากการปนเปื้อนสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน

มลพิษทางอากาศ อากาศมีฝุ่นควันที่เป็นพิษปนเปื้อน เมื่อคนหายใจเข้าไป ก่อให้เกิดโรคร้ายและล้มตายเป็นจำนวนมาก และมลพิษจากขยะและสิ่งปฏิกูลที่มนุษย์เป็นผู้สร้างก็จะถูกน้ำพัดออกมาทำให้เน่า เกิดโรคระบาดติดเชื้อมากมาย

มลพิษเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่เป็นอย่างมาก จะมีผลกระทบต่อร่างกายทำให้เกิดเจ็บไข้เป็นโรคร้ายต่างๆ ตามมานานัปการ ที่ผ่านมามนุษย์ได้คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ทางเคมี ที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดเป็นโทษในภายหลัง ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำยังได้รับผลกระทบดังที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ แม้มนุษย์ก็ได้รับผลกระทบอยู่แต่ยังไม่รู้ตัว ที่เรียกว่าตายผ่อนส่ง มลพิษภัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อทางร่างกายและมีผลกระทบถึงทางใจ ทำให้เกิดอารมณ์ที่หงุดหงิด เพราะว่าได้รับผลจากมลพิษภัยธรรมชาตินั่นเอง เมื่อสังคมของมนุษย์ได้รับมลพิษจากภัยธรรมชาติมากขึ้น อารมณ์ที่แสดงต่อกันล้วนแล้วแต่มีอารมณ์ที่เป็นพิษด้วยกัน นี้เรียกว่าถึงยุคสมัยในการเปลี่ยนแปลงไปของโลก

คำว่าโลก มีคำจำกัดความอยู่ ๓ อย่าง คือ

(๑) สิ่งที่มีจิตครองร่าง

(๒) สิ่งที่ไม่มีจิตครองร่าง

(๓) อากาศ

ทั้ง ๓ อย่างนี้รวมกันจึงเรียกว่าโลก จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ภัยธรรมชาติทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นก็เพราะธรรมชาติมีความเสื่อมไปตามอายุขัยในตัวมันเอง ที่เรียกว่าเปลือกโลกเสื่อมจึงได้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นดังที่รู้เห็นกันในปัจจุบัน และจะเกิดขึ้นต่อไปในภายหน้า ผู้ที่เกิดมาในยุคนี้จะได้ประสบต่อภัยธรรมชาตินี้ต่อไป

จุดจบของวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ในยุคสมัยที่พวกเราอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ จะมีปัญญาชนที่มีความรู้ดีในหลักวิทยาศาสตร์ มีความฉลาดในอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี มีความสามารถทำดาวเทียมขึ้นโคจรในอวกาศ เพื่อเป็นสื่อถ่ายทอดข่าวสารลงมาสู่เทคโนโลยีและสื่อสารในอินเทอร์เน็ตอย่างคล่องตัวฉับไวในการทำงาน ได้นำมาใช้เป็นประโยชน์ในสังคมยุคนี้ได้เป็นอย่างดี เรียกว่าเป็นยุคของปัญญาชนมีความโดดเด่นที่สุดเช่นกัน เหตุผลที่ว่านี้ในกลุ่มปัญญาชนทั้งหลายเหล่านี้ยังศึกษาไม่ถึง จึงได้มองโลกไปในทางที่ดีไปเสียทั้งหมด ส่วนความไม่ดีที่เลวร้ายไม่ได้คิดวางแผนรองรับไว้เลย นั่นคือภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในยุคต่อไป

หลังจากภัยธรรมชาติได้ผ่านไปแล้ว แทนที่ชีวิตความเป็นอยู่ของมวลหมู่มนุษย์จะมีความสุขสบาย ก็ตรงกันข้าม ชีวิตความเป็นอยู่ยิ่งย่ำแย่เลวร้ายลง จะได้รับมลพิษจากภัยธรรมชาติที่ตกค้างอยู่เป็นอย่างมาก ดินฟ้าอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงไป จะมีมลพิษภัยนานาประการได้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มนุษย์ทั้งหลายจะอยู่กันด้วยความเป็นทุกข์ มีความลำบากอย่างแสนสาหัส ทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตอยู่รอด ไม่มีใครๆ ช่วยเหลือกันได้

ทางฝ่ายบริหารการปกครองบ้านเมือง เหมือนได้ถูกยุบตัวลงโดยปริยาย หน่วยงานราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ก็ได้รับผลกระทบต่อภัยธรรมชาตินี้เช่นกัน เอกสารข้อมูลในการทำงานต่างๆ เกิดความเสียหาย ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียมสื่อสารกันไม่ได้ เพราะดาวเทียมเองก็เกิดมีปัญหาคัดข้องในการส่งสัญญาณ ไม่ทำงานสื่อสารลงสู่คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรือเครื่องรับสัญญาณอื่นใดได้เลย ผู้มีความรู้ในทางคอมพิวเตอร์ในแผนกใดก็ตาม เมื่อสัญญาณจากดาวเทียมส่งเข้าไม่ได้ คอมพิวเตอร์ก็ทำงานไม่ได้ ความรู้ที่มีอยู่ก็เอาไปทำงานอะไรไม่ได้ นี่คือการทำงาน

สื่อสารในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆ ก็จะมีสิ้นสุดจบลงตรงนี้ ชีวิตความเป็นอยู่ก็ต้องเริ่มต้นใหม่ตามธรรมชาติเอง

มนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ ยอมรับว่ามีปัญญาค้นคิดเอาสิ่งต่างๆ มาเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกได้ดี คิดประดิษฐ์สื่ออุปกรณ์ในการทำงานช่วยความจำแทนสมองเก็บความรู้เอาไว้ แต่ก็น่าเป็นห่วงที่มนุษย์อ้างตัวว่าเป็นผู้มีความฉลาด แล้วเอาความรู้ความสามารถทางสติปัญญาไปฝากไว้กับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เมื่อสติปัญญาจากดาวเทียมยังทำงานได้อยู่ก็ทำงานให้สำเร็จได้ เมื่อสติปัญญาจากดาวเทียมมีปัญหาขัดข้องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ก็เกิดความขัดข้องเช่นกัน จะทำงานให้สำเร็จเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปได้เลย วิธีการไม่ตรงต่อเป้าหมาย จะนำมาใช้กับปัญญาความรู้ความสามารถของตัวเองไม่ได้ ในหลักการข้อมูลต่างๆ ทางหลักปฏิบัติการ เอาปัญญาความรู้ความสามารถไปฝากไว้กับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตไว้แล้ว เมื่อสติปัญญาจากดาวเทียมมีปัญหา คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ก็มีปัญหาวางด้วย จึงไม่สามารถดึงข้อมูลข่าวสารออกมาใช้งานได้เลย ถ้าเป็นอย่างนี้ ความรู้ความฉลาดก็จะกลายเป็นความโง่งขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว

ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือศาสตร์อื่นก็เอามาใช้งานไม่ได้ แม้แต่คณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ด้วยกระดาษปากกา ด้วยปัญญาความรู้ของตัวเอง ก็ทำไม่ได้ ต้องอาศัยเครื่องคิดเลขหรือเทคโนโลยีอย่างอื่นช่วยให้ทำงานได้ แม้แต่เบอร์โทรศัพท์ก็บันทึกเก็บเข้าในเครื่องไว้ทั้งหมด เมื่อสัญญาณของดาวเทียมมีปัญหา โทรศัพท์ก็มีปัญหาไปด้วย หรือสถานที่ทำงานของราชการและเอกชนจะต้องอาศัยเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต กระแสไฟฟ้า และอาศัยสัญญาณของดาวเทียมช่วยให้ทำงานได้ ถ้าสิ่งเหล่านี้ถูกทำลายจากภัยธรรมชาติจนหมดสภาพแล้ว หลักการ วิธีการ แผนงาน ที่เป็นโครงสร้างการพัฒนา ก็มีปัญหามาตามาเช่นกัน เมื่อในยุคนี้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น ความเป็นอยู่ของมนุษย์จะอยู่กันอย่างไร การพัฒนาหรือธุรกิจต่างๆ เหมือนกับว่าได้ปิดตัวลงแบบถาวร จากนั้นไปจะไม่มีเทคโนโลยีทุกประเภทมาประกอบสื่อในการทำงานอะไรได้เลย คำว่า “ตนแลเป็นที่พึ่งของตน” ก็จะพลอยหมดความหมายทำอะไรไม่ได้ ความรู้ความสามารถความฉลาดจะหดหายไปจากตัวเองโดยไม่รู้ตัว จะเป็นผลกระทบในการทำงานการปกครองอย่างใหญ่หลวง

ในยุคนี้สมัยนี้ มนุษย์เราได้สร้างความเจริญไว้มากมาย มีมากมายหลายอาชีพ ได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ตัวเองและส่วนรวมเอาไว้ จะทำงานในแผนกใดจะทำได้ อย่างรวดเร็วทันใจ ทำได้ทั้งดาวเทียม การใช้สัญญาณสื่อสาร ทำเครื่องบิน รถ เรือ เพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง จะไปไหนมาไหนได้รวดเร็วทันใจตามที่ต้องการ เมื่อภัยธรรมชาติ ยังไม่เกิด ความรุนแรง ก็พออาศัยซบเซ่ไปมาได้ ในวันหนึ่งข้างหน้า เมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้นรุนแรง สิ่งอำนวยความสะดวกในการไปมาก็จะหมดยุคหมดสมัยไป มิใช่ว่ามนุษย์มีความรู้ดี มีปัญญาที่ฉลาด มีความสามารถจะรักษาไว้ได้ ตัวภัยธรรมชาติ นั้นเองจะเป็นตัวตัดสินใจขาดแทนมนุษย์อยู่แล้ว เพราะเทคโนโลยีที่มนุษย์คิดขึ้นมาใช้งานจะเป็นเพียงบางยุคสมัยเท่านั้น ถ้าได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกกว่ามีความเป็นอยู่และเป็นมาอย่างไร ก็ไม่ปรากฏว่ามีเทคโนโลยีที่ก้าวไกลเหมือนในยุคปัจจุบัน ฉะนั้นมนุษย์ไม่ควรจะลืมหิวว่าสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นใช้ว่าจะถาวรตลอดไป เพราะในทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดขึ้น จากความสามารถของมนุษย์สร้างขึ้นมากก็ตาม ทุกอย่างจะต้อง ตกอยู่ในความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนั้นๆ

เมื่อวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยต่างๆ ได้ทำลายในสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นให้หมดไปแล้ว หมู่มนุษย์
ในยุคนั้นก็เหลืออยู่น้อยและอยู่กันเหมือนเศษมนุษย์เดนตาย
จะพากันอยู่สถานที่ใดก็หาเลี้ยงชีพพอให้มีชีวิตอยู่ได้ไปวันต่อวัน
ไม่มีความคิดในการเสริมสร้างพัฒนาความเจริญในทางโลก ไม่มี
ความเจริญในทางพัฒนาแต่อย่างใด การไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน
ต่างสถานที่ ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางเหมือน
ยุคปัจจุบัน จะส่งข่าวสารต่อกันด้วยวิธีใดก็ทำไม่ได้ ว่าใคร
พากันไปอยู่ที่เมืองอะไร อยู่ที่ไหน จะไม่รู้กัน จึงเป็นต่างกลุ่ม
ต่างอยู่ ไม่รู้กันว่าใครเป็นญาติของใคร พี่น้องอยู่ที่ไหน จะไม่รู้กัน

แม้แต่การศึกษาหาความรู้ในหลักวิธีการต่างๆ ก็ไม่มี
ครูผู้จะให้คำแนะนำสั่งสอน จะอ่านหนังสือไม่ได้ เขียนหนังสือ
ไม่ได้ ต่างคนต่างกลุ่มทำมาหากินเท่านั้น ถ้าจะดูประวัติศาสตร์
ประกอบเพื่อเป็นพยานหลักฐาน ก็ให้ดูประวัติแต่ละประเทศว่า
มีความเป็นมาอย่างไร ทำไม้ตัวหนังสือไม่เหมือนกัน ทั้งภาษา
สื่อต่อกันแต่ละประเทศก็พูดกันไม่รู้เรื่อง ก็เพราะครั้งก่อนได้
ประสบภัยธรรมชาติ ที่เดนตายก็เกาะกันเป็นกลุ่ม นานๆ เข้า
เป็นกลุ่มใหญ่กลายเป็นประเทศ จึงแตกต่างกันทางภาษา

ที่ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องภัยธรรมชาติให้ท่านรู้ ก็เพราะมีหลักฐานในประวัติศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันเรื่องภาษาตัวหนังสือ วัฒนธรรม ประเพณี ที่เหมือนกันบ้างต่างกันบ้าง นับจากถูกภัยธรรมชาติในยุคนั้น ผ่านมาอีกยาวนานจนกว่าจะเกาะกลุ่มกันได้ จึงได้ตั้งชื่อภาษาเป็นของตัวเองขึ้นเพื่อสื่อสารต่อกัน จนกลายเป็นประเทศในยุคปัจจุบัน มีประเทศใหญ่บ้าง ประเทศเล็กบ้าง ตามประชากรของแต่ละประเทศนั้นๆ แต่ละประเทศจะมีภาษากลางของแต่ละประเทศในการสื่อสารกัน แต่ละประเทศก็มีชนเผ่าหลายกลุ่มผนวกไว้ด้วยกัน แต่ละเผ่าก็มีภาษาเป็นของตัวเอง พูดเฉพาะในกลุ่มของตัวเอง แต่ก็ต้องศึกษาภาษากลางของประเทศของตัวเองเพื่อสื่อสารกันเอาไว้หลายๆ ชนเผ่าที่เล็กๆ หลงลืมในภาษาเผ่าของตัวเอง เพราะเคยชินต่อภาษากลางของประเทศจนลืมตัว ภาษากลางแต่ละประเทศจะพูดไม่เหมือนกัน ถึงความหมายจะเหมือนกัน แต่สื่อในการพูดจะไม่เหมือนกัน ส่วนภาษากลางของโลก ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จะสื่อสารกันได้ทั่วโลก

มทสฺรรม

ที่ข้าพเจ้าได้อธิบายประวัติศาสตร์ในพุทธวงศ์ คือวงศ์ของพระพุทธเจ้า และประวัติอายุขัยของมนุษย์มีขาขึ้นขาลงดังที่อธิบายไว้แล้ว และเรื่องภัยธรรมชาติก็ได้อธิบายไว้แล้วเช่นกัน ท่านผู้อ่านทั้งหลายที่มีการศึกษามากและมีการศึกษาน้อย หรือผู้ไม่เคยศึกษาในประวัติศาสตร์เหล่านี้ หลากๆ ท่านต้องคิดกันหนักพอสมควรว่าเรื่องเหล่านี้จะพอเชื่อถือได้แค่ไหน หรือไม่เชื่อเลยก็เป็นได้

เฉพาะเรื่องภัยธรรมชาติ บางคนอาจไม่เชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้น บางคนอาจจะเชื่ออยู่บ้าง แต่คิดว่ากว่าจะเกิดขึ้นอีกนาน หากตายไปก่อนแล้วจะไม่ได้เจอ ไม่มีผลกระทบกับตัวเอง ให้ท่านคิดต่อไปอีกว่า เชื่อในผลของกรรมหรือไม่ และเชื่อในภพชาติการเกิดใหม่

หรือไม่ เมื่อจิตยังมีกิเลสตัณหาเป็นเชื้อพาให้มาเกิด จิตก็ต้องกลับมาเกิดเป็นชาติใหม่ได้ เมื่อได้มาเกิดในชาติใหม่ก็จะได้เจอต่อภัยธรรมชาตินี้อีกมิใช่หรือ เรื่องความไม่เชื่อต่อผลของกรรมดีกรรมชั่ว เรื่องไม่เชื่อในภพชาติในการเกิดใหม่ ความไม่เชื่อในเรื่องอย่างนั้นนั้นเป็นความเห็นเฉพาะตัวเท่านั้น ในหลักสัจธรรมความจริงจะเป็นสิ่งตายตัว ไม่เป็นไปตามความเห็นตามที่เรามีความเข้าใจอยู่นั่นเอง

ความเห็นของหมู่มนุษย์ในอดีตมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว ในยุคปัจจุบันหรืออนาคตภายภาคหน้า ความเห็นของมนุษย์ก็จะมี ความแตกต่างกันตลอดไป ใครจะมีความเห็นผิด ใครจะมีความเห็นถูก เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ เช่น นับถือศาสนาต่างกัน นับถือพระเจ้าคนละองค์ ความเห็นก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ขึ้นอยู่กับนำสื่อคำสอนของพระเจ้ามาตีความเพื่อให้เกิดความเชื่อ ใครเชื่อในคำสอนของพระเจ้าอย่างไรก็ปฏิบัติกันไป หรือนับถือศาสนาอะไรก็ได้ เรื่องผลบาปบุญคุณโทษ ตายไปจะเกิดใหม่หรือไม่เกิด ก็จะไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้

ถึงจะไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นไร ข้อสำคัญให้เราทำดีเอาไว้ในชีวิตนี้ก็แล้วกัน เพราะการทำดี การพูดดี และมี

ความเห็นที่เป็นธรรมาธิปไตยนี้ต่างหาก ที่จะเป็นเส้นทางให้จิตจะต้องได้รับผลในทางที่ดี ถ้ามีความเห็นเป็นอัตตาธิปไตยในทุกเรื่องจะเข้าข้างตัวเอง จะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาแก่ตัวเอง และสังคมส่วนรวม ที่เรียกร้องความสมานฉันท์ความรักสามัคคีให้เกิดขึ้น แต่ไม่หยุดความก้าวร้าว กล่าวคานินทาว่าร้ายซึ่งกันและกัน จะให้ความสมานฉันท์เกิดขึ้นได้อย่างไรเล่า นี่คือเอาอัตตาธิปไตยมาเป็นหลักยืนโดยไม่รู้ตัว ความสมานฉันท์ในกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่จึงเป็นไปได้ยาก หรือเป็นไปได้ไม่ได้เลย

การศึกษาไม่ควรผูกขาดในใบประกาศนียบัตรว่าจบในระดับนั้นระดับนี้มาจึงจะเชื่อถือได้ ที่จริงใบประกาศนียบัตรเป็นเพียงหลักฐานยืนยันในวุฒิการศึกษาเท่านั้น หรือจำกัดว่าผู้มีความรู้มากมีความรู้่น้อยในสาขาอาชีพนั้นๆ สำหรับความผิดถูกชั่วดี จะเอาวุฒิการศึกษามาเป็นตัวตัดสินไม่ได้ เพราะความผิดถูกชั่วดีเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความเห็น

ถ้ามีความเห็นผิด จะจบการศึกษาในระดับไหนมาก็ลบล้างความเห็นผิดไม่ได้ หน้าที่ความรู้ยังเป็นตัวหนุนให้เกิดความเห็นผิดเพิ่มขึ้นอีก ถ้ามีความเห็นถูก ถึงจะมีความรู้่น้อย ความรู้มาก ก็เป็นประโยชน์ มีคุณค่าให้แก่ตัวเองและสังคม

ส่วนรวมได้ หรือผู้ไม่มีความรู้ในทางหลักวิชาการในภาค การศึกษามา แต่ใจมีความรักความสงสารในหมู่คณะ เป็น ผู้ไม่เห็นแก่ตัว มีความเห็นใจและเข้าใจคนอื่น เพียงเท่านี้ ความสมานฉันท์ก็เริ่มตั้งหลักได้แล้ว เมื่อตั้งหลักของเหตุปัจจัย ในคำว่าสมานฉันท์ไม่ถูกต้องและเข้าข้างตัวเอง ความรักสามัคคี ความสมานฉันท์จะเกิดขึ้นได้ยาก เพราะไปเอาความรู้เอาวุฒิ ในการศึกษามาประกอบกับอัตตาของตัวเอง แล้วไปเรียกร้อง เอาความถูกต้องชอบธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ในใจตัวเองยังมีอคติ สมานฉันท์จึงเกิดขึ้นไม่ได้

คำสอนของพระพุทธเจ้าหลายหมวดหมู่มีเหตุผลเชื่อถือได้ ข้าพเจ้าได้นำประวัติพุทธวงศ์ ประวัติของอายุขัยของมนุษย์ และ ภัยธรรมชาติ ทั้ง ๓ หมวดนี้นำมาอธิบายโดยย่อพอให้เข้าใจอยู่บ้าง เฉพาะเรื่องภัยธรรมชาติให้เราสังเกตติดตามดูให้ดีว่าภัยธรรมชาติ ทั้ง ๘ จุดนั้นเป็นอย่างไร ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ภัยธรรมชาติ เกิดขึ้นอย่างไร นับแต่ปัจจุบันไปสู่อนาคต ต่อไปจะมีภัยธรรมชาติ เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ก็ให้ รับฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยไว้บ้าง เฉพาะต่างประเทศ หลายๆ ประเทศที่ได้ประสบภัยธรรมชาติ นับแต่จะมีความรุนแรง

มากขึ้น มนุษย์จะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

มนุษย์มีส่วนทำให้เกิดภัยธรรมชาติอยู่บ้าง เช่น อาหารภัยภัยที่ใช้สารเคมีมาเป็นปุ๋ยในพืชผลและปรุงอาหาร ชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในตัวมันเอง จะมีผลกระทบต่อร่างกายและมีผลกระทบเข้าหาใจได้ ถ้าร่างกายเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งต่างๆ มีความเจ็บไข้อย่างไร ใจก็จะได้รับความทุกข์ไปด้วย เป็นอันว่ามนุษย์ทั้งหลายมาเกิดในท่ามกลางภัยธรรมชาติอยู่แล้ว ดังคำว่า “เกิดขึ้นในเบื้องต้น ตั้งอยู่ได้ชั่วขณะ แล้วแตกสลายตายไป” เรียกว่าเวียนเกิดเวียนตายในภพทั้งสาม

การเกิดมาในโลกนี้ ผู้ที่ไม่ทำกรรมไม่มีในโลก แต่ใครจะทำกรรมดีกรรมชั่วมากกว่ากันเท่านั้น โลกมนุษย์นี้เป็นศูนย์กลางเป็นสถานที่สร้างกรรม เมื่อตายแล้วกรรมจะเป็นตัวนำพาให้ไปเกิดในภพอื่น หมุนเวียนไปมาเป็นวัฏจักรไม่มีที่จบสิ้น เมื่อผลกรรมหมดลงก็จะได้มาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อสร้างกรรมอีกต่อไป และได้เจอต่อภัยธรรมชาติของโลกนี้อีก จะเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยไป

เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ต้องตั้งสติให้ดี ใช้ปัญญาารอบรู้เท่าทันในความเป็นอยู่ของโลกนี้ให้ได้ ในยุคต่อไป ในช่วงหกพันกว่าปีข้างหน้า จะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ทางที่ดีเรา

ควรหาวิธีเว้นวรรคในการเกิดในช่วงหนึ่ง เมื่อหมดยุคที่มนุษย์มีอายุขัย ๑๐ ปีไปแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมยุคใหม่ ภัยธรรมชาติจะสิ้นสุดลงในยุคนั้น สภาพความเป็นอยู่จะมีความสมบูรณ์ มนุษย์จะมีอายุขัยเพิ่มขึ้นดังที่ได้อธิบายมาแล้ว เราจะมาเกิดใหม่ในยุคนั้น สมควรที่จะมาเกิดได้ เพราะในยุคนั้นเป็นยุคของผู้มีบุญจะลงมาเกิดร่วมกัน ชีวิตความเป็นอยู่จะมีความสุข ฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาล

ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรถือว่าเป็นกรรมของสัตว์โลก ช่วยเหลือไม่ได้ ข้าพเจ้าได้ศึกษามา และได้สังเกตภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอดีต และมีแนวโน้มที่จะเกิดเป็นภัยธรรมชาติในอนาคตนั้นมีสูง จึงได้บอกเตือนเอาไว้ว่าจะหาวิธีป้องกันตัวเองได้อย่างไร มิใช่ว่าเมื่อภัยธรรมชาติเกิดขึ้นถึงตัวแล้วจึงตื่นตัว จะตั้งหลักก็ไม่ทัน ปัญหาต่างๆ ก็เกิดตามมา จะหาที่หลบซ่อนตัวก็ไม่ทันต่อเหตุการณ์ อย่าไปคิดว่าภัยธรรมชาตินี้เป็นเรื่องไกลตัว หลากๆ ประเทศ ภัยธรรมชาติได้เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อมนุษย์มากทีเดียว เราคนหนึ่งจะต้องได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินี้ในยุคต่อไป วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ธรณีภัย มลพิษภัย โรคภัย อาหารภัย โจรภัย ภัยทั้ง ๘ นี้จะมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

เราจะต้องได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะหาวิธีป้องกันอย่างไรที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบา เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด พวกเราทั้งหลายจงอย่าประมาท ให้มีความกลัวต่อภัยธรรมชาตินี้เอาไว้

ในเหตุการณ์หนึ่งที่คนทั่วโลกเริ่มตระหนักและพูดถึงกันมากนั่นคือโลกร้อน ก็อนน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือจะละลายทำให้เพิ่มปริมาณของน้ำทะเลมากขึ้น น้ำทะเลก็จะท่วมในสถานที่ต่างๆ ตามชายฝั่ง อาคารบ้านเรือนจะเกิดความเสียหาย มนุษย์จะล้มตายเป็นจำนวนมาก นี่เป็นส่วนหนึ่งให้เราพากันรับฟังข่าวสารของโลกเอาไว้

ข้าพเจ้าได้รับฟังข่าวเรื่องโลกร้อนและก้อนน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือจะละลายเช่นกัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้าพเจ้าได้ไปประเทศสหรัฐอเมริกา มีเวลาได้ไปดูก้อนน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือในเขตอลาสก้า นั่งเรือไปหลายชั่วโมงกว่าจะถึงก้อนน้ำแข็งนั้น ข้าพเจ้าก็ได้ขอคิดว่า ก้อนน้ำแข็งนี้จะละลายจริงหรือไม่ ก้อนหิมะขนาดใหญ่เท่าภูเขาหลายลูกชาวโพลนอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร เรียกว่าภูเขาหิมะ ที่สะสมกันมาหลายพันปี มีอากาศหนาวเย็น จึงมีหิมะตกลงมาเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน เมื่อความร้อนของโลกเพิ่มขึ้น จึงทำให้ก้อนภูเขาหิมะเกิดพังทลายเสียงดังสนั่นท่ามกลาง

มหาสมุทร ก้อนน้ำแข็งลอยกันเป็นแพขาวโพลนในสถานที่แห่งนั้น ข้าพเจ้าได้สังเกตดูว่า ก้อนน้ำแข็งจะกระทบความร้อนแล้วละลาย ทำให้น้ำทะเลเอ่อท่วมโลก เมื่อสังเกตดูเหตุการณ์แล้วคงไม่ถึงขั้นที่จะเกิดน้ำท่วมโลกแต่อย่างใด ถึงจะมีอยู่บ้างก็จะท่วมเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น เพราะก้อนน้ำแข็งนั้นจะถูกความร้อนแผดเผา ไอน้ำของน้ำแข็งก็จะแห้งหายไปตามความร้อนนั้น มีส่วนหนึ่งก็จะทำให้น้ำทะเลเพิ่มขึ้น แต่จะไม่ทำให้น้ำท่วมโลกตามที่ฝรั่งได้คำนวณเอาไว้ ข้าพเจ้าได้ไปดูด้วยตาตัวเอง จึงได้นำมาบอกกล่าวให้ท่านรับรู้เอาไว้เท่านั้น

ในเหตุการณ์อย่างนี้ ถ้าเกิดมีวาทภัยเกิดลมแปรปรวนอย่างรุนแรง อุทกภัยมีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทั้งลมทั้งฝนได้เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างรุนแรง ก้อนน้ำแข็งที่ถูกความร้อนแผดเผาจะละลายกลายเป็นน้ำมากขึ้น ก็จะเกิดเป็นภัยธรรมชาติ ถ้าลมได้เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง มีฝนตกในหลายพื้นที่ ก็จะมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างรุนแรง

อลาสก้าเดิมเป็นผืนแผ่นดินของรัสเซีย มีพื้นที่อันกว้างใหญ่ ส่วนมากเป็นภูเขา มีคนเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ชื่อว่าเผ่าเอสกีโม มีอาชีพชาวประมง เป็นเกาะขนาดใหญ่ มีต้นไม้ภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ มีภูเขา

ที่เป็นหยกเขียว หยกสีชมพู หยกสีแดงมากมาย และมีแร่ทองคำ มีน้ำมัน และมีแร่ธาตุอย่างอื่นอีก เรียกว่าเป็นพื้นที่มีทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าประเทศไทย ๓ เท่า อากาศจะมีร้อนกับหนาว จะมีร้อนอยู่ ๔ เดือน มีหนาวอยู่ ๘ เดือน จะปลูกพืชผักไม่ได้เพราะมีอากาศหนาวติดต่อกันนาน อาหารจึงมีราคาสูงเพราะมาจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา มีหลายประเทศที่ส่งเข้ามาขาย ระยะเวลาหนึ่งเครื่องบินจากเมืองซีแอตเทิล ไปอลาสก้า ใช้เวลาบิน ๓ ชั่วโมง เครื่องบินจะมีรูปคนเผ่าเอสกิโมในทางเครื่องบินทุกลำเพื่อเป็นอนุสรณ์ของชนเผ่า

อลาสก้าเป็นพื้นที่ของรัสเซียมาก่อน ทางรัสเซียมีปัญหาทางบริหารในการพัฒนา ในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ ๒ ของรัสเซีย ได้ขายที่ดินนี้ให้ประเทศสหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีแอนดรูว์ จอห์นสัน (Andrew Johnson) ค.ศ. ๑๘๖๗ โดยนายวิลเลียม เอช ซูเวิร์ด (William H. Seward) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในสัญญาซื้อดินแดนอลาสก้า ราคาการซื้อขายกันในสมัยนั้น ๗.๒ ล้านดอลลาร์ อลาสก้าถึงเวลาหน้าหนาวจะมีความหนาวเย็นมาก เมื่อถึงฤดูร้อน

ก็มีความร้อนมากเช่นกัน ตะวันขึ้นลงที่อลาสก้า จะขึ้นและตกมีความแตกต่างจากที่อื่นๆ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม จะมีความสว่างอยู่ตลอดเวลา ไม่มีเวลาค่ำมืด ไม่ต้องเปิดไฟฟ้าแต่อย่างใด ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ก็จะมีความมืด เปิดไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน จะดูเวลากลางวันกลางคืนก็ต้องดูนาฬิกา a.m.-p.m. เท่านั้น จึงจะรู้ว่า เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนได้

ในคืนหนึ่งมีคณะญาติโยมพาข้าพเจ้าไปชมภูเขาสูง ขณะนั้นเวลาตี ๒ ความสว่างเท่ากับก่อนเมฆปิดบังตะวัน วิงรถไม่ต้องเปิดไฟ สถานที่แห่งนั้นเป็นภูเขาสูงนั่งรถขึ้นไป ๒ ชั่วโมง เพื่อไปดูตะวันขึ้น ตะวันตก ๒ ชั่วโมง ตะวันขึ้น อีก ๒ ชั่วโมง ตะวันตก ที่เรียกว่าแสงออโร่า เป็นแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ที่หมุนตัวกลับที่เดิม คนที่พาข้าพเจ้าไปพูดว่าไม่เคยมาในที่แห่งนี้ที่มาได้ก็เพราะดูแผนที่ เขาพูดว่ามีพระองค์เดียวคือหลวงพ่อบุญเท่านั้นที่ได้ขึ้นมาดูจุดสูงสุดของขั้วโลกเหนือ ข้าพเจ้าได้เล่าให้ฟังเพียงบางส่วนเท่านั้น และมีเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย ขอให้ท่านไปดูด้วยตนเองก็แล้วกัน

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ ข้าพเจ้าได้ไปที่เมืองแฟร์แบงค์

รัฐอลาสก้า ซึ่งคุณละอองดาวและครอบครัวได้เปิดร้านอาหารชื่อไทยเฮ้าส์ (Thai House Restaurant) เป็นร้านอาหารขนาดใหญ่มีคนเข้าไปรับประทานอาหารกันแต่ละวันเป็นจำนวนมากเพราะอาหารอร่อย นี่เป็นจุดแรกๆ ที่ไปพักที่เมืองนี้ ซึ่งมีคณะลูกศิษย์และคณะศรัทธาเป็นจำนวนมากให้การต้อนรับ พาไปเที่ยวชมดูสถานที่ต่างๆ

จากนั้นได้บินต่อไปที่เมืองแองโกลีจ คณะลูกศิษย์ได้พาไปเที่ยวดูก่อนหิมะที่ชาวโพลนปกคลุมอยู่บนภูเขา ในช่วงนี้ก่อนหิมะกำลังพังทลายลงสู่ทะเล จากนั้นได้ลงเรือขนาดใหญ่บรรจุกันได้ประมาณ ๓๐๐ คน ใช้เวลาเดินทาง ๕ ชั่วโมง นี่เป็นส่วนหนึ่งที่มีก่อนหิมะกำลังละลาย ในอีกส่วนหนึ่งเป็นก่อนหิมะขนาดใหญ่ที่ขั้วโลกเหนือ ที่ฝรั่งพูดว่ากำลังพังทลาย จะทำให้น้ำทะเลเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนเกิดน้ำท่วม ก่อนหิมะนี้ได้เกาะกันอยู่มายาวนานหลายพันปี เป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่กว่าภูเขา

ข้าพเจ้าอยากไปดูว่าจะละลายกลายเป็นน้ำท่วมโลกหรือไม่ ทางฝรั่งเขามีอันตรายในการเดินทาง เรือใหญ่ธรรมดาไม่สามารถเดินทางไปได้ เพราะก่อนหิมะแตกกระจายไปทั่วตามน้ำทะเลเต็มไปหมด เรือจะเดินผ่านลำบากและเข้าไปใกล้

ไม่ได้ เพราะก้อนน้ำแข็งกำลังพังทลาย และเกิดลมแปรปรวนที่รุนแรง ไม่มีสถานที่ปลอดภัย ระยะทางก็ไกล ใช้เวลาเดินทางไปกลับ ๑๖ ชั่วโมง เมื่อดูหนังที่เขาฉายให้ดู ภูเขา น้ำแข็งนี้ก็เป็นที่น่ากลัว เมื่อพิจารณาด้วยเหตุผลว่าจะมีน้ำท่วมโลกจริงหรือไม่ ให้คำตอบได้เลยว่าน้ำจะไม่ท่วมโลกตามคำฝรั่งที่พูดกัน เพราะก้อนน้ำแข็งถูกอากาศร้อนแผดเผาละลายกระจายออกจากกัน ส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นน้ำ อีกส่วนหนึ่งก็จะเกิดไอระเหยตามความร้อนไป จะไม่ทำให้น้ำท่วมโลกได้

ข้าพเจ้าได้ไปประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ไปศึกษาตุ๊กตารวมชาติที่เกิดขึ้น เฉพาะวาทภัยในอดีตที่ผ่านมา มีลมทอร์นาโดได้เกิดขึ้นแต่ละปีไม่กี่ครั้ง ลมเกิดขึ้นแต่ละครั้ง ทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือนเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าไปทุกปี แต่ละปีมีลมทอร์นาโดเกิดขึ้นปีละหลายครั้ง และจะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดความเสียหายเป็นอันตรายในความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์ทั้งหลาย

หลายๆ ประเทศที่ถูกลมทำลายอย่างมากมาย ในสมัยก่อนเกิดลมขึ้นปีละ ๓-๔ ครั้ง ต่อมาเกิดลมขึ้นปีละ ๒๐-๓๐ ครั้ง ในบางปีเกิดขึ้น ๑๐๐ ครั้ง นี้เรียกว่าอากาศของโลกกำลังแปรปรวน

ทั้งลมก็เกิดมากขึ้น น้ำก็ท่วมในหลายพื้นที่ จึงเป็นแนวโน้มที่จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ข้าพเจ้าจึงได้เขียนเรื่องภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสภาพภาคหน้าให้ท่านได้ศึกษาเอาไว้ จะอธิบายไว้ไม่ละเอียด และทั้งหมดคิดว่าท่านผู้อ่านพอจะเข้าใจ เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในโลกอย่างแน่นอน หลากๆ ประเทศกำลังคิดหาวิธีป้องกันลม ป้องกันน้ำท่วม และป้องกันโลกร้อน การจะอาศัยเทคโนโลยีอันทันสมัยในหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนั้นจึงเป็นของยากที่จะป้องกันได้ เพราะภัยธรรมชาตินี้ไม่มีสิ่งใดๆ ห้ามได้

ที่ข้าพเจ้าได้อธิบายในเรื่องภัยธรรมชาตินี้ ก็เพื่อเตือนสติไม่ให้ประมาท ให้ตื่นตัวอยู่เสมอว่าอีกวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องเจอต่อภัยธรรมชาตินี้อย่างแน่นอน เพราะเราได้มาเกิดในยุคสมัยที่โลกกำลังแปรปรวน หรือมาเกิดในยุคเปลือกโลกเสื่อม ไม่ควรที่จะไปกล่าวโทษต่อภัยธรรมชาตินี้ ต้องโทษตัวเองว่าเรามาเกิดในยุคนี้ทำไม เราต้องทำใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะโลกเป็นแบบนี้โดยธรรมชาติในตัวมันเอง อย่าไปเชื่อมั่นในเทคโนโลยีและหลักวิทยาศาสตร์จนลืมนั่น สิ่งเหล่านี้มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่อถึงกาลเวลาของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หลักวิชาการต่างๆ ก็จะไม่สามารถช่วยเรา

ได้เลย

ข้าพเจ้าขออภัยท่านผู้รู้ทั้งหลายเอาไว้ในที่นี่ หากมีประโยค
ที่บกพร่องไม่เหมือนกับที่ท่านได้ศึกษามา คิดว่าท่านคงไม่ติดใจ
เพราะข้าพเจ้ามีความรู้น้อย คิดว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายคงให้อภัย

ภษธรรมาลา

พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโณ

หนังสือเล่มนี้เป็นมรดกธรรมที่พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโณ อดีตเจ้าอาวาส วัดป่าบ้านค้อ เขียนขึ้นและจัดพิมพ์เป็นหนังสือครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแผ่แนวคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้า ซึ่งมุ่งเน้น การสร้างสัมมาทิฏฐิปัญญาความเห็นชอบให้เกิดขึ้นที่ใจ สำหรับผู้ที่ปรารถนา ความสุขในชีวิต ตลอดจนผู้ที่มุ่งหวังมรรคผลนิพพาน

ผู้จัดพิมพ์ : วัดซานฟรานธัมมาราม

ภาพปก : ธนวัฒน์ พิษณุวงศ์

สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามพิมพ์จำหน่าย คัดลอก และพิมพ์ซ้ำเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ไปเผยแพร่ ทางสื่อทุกชนิดโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้สนใจกรุณาติดต่อ

วัดซานฟรานธัมมาราม 2645 Lincoln Way, San Francisco, CA 94122

โทร. ๑-๔๑๕-๗๕๓-๐๘๕๗ • watsanfran.org • watsanfran@yahoo.com

วัดป่าบ้านค้อ หมู่ ๗ ต.เขื่อน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ๔๑๑๖๐

โทร. ๐๘๙-๔๑๖-๗๘๒๕ • watpabankoh.com • watpabankoh@gmail.com

ผู้สนใจอ่านหนังสือธรรมะและฟังบันทึกเสียงธรรมเทศนา
ของพระอาจารย์ทูล ขิปปปัญโญ สามารถดาวน์โหลดได้ที่

<http://watpabankoh.com>

<http://kpyusa.org>

<http://luangporthoon.net>

ผู้ใดมีความประสงค์จะสมทบทุนในการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ
กรุณาติดต่อ คุณโสรัถยา สุริย์จามร soratya@yahoo.com
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 650-0-12774-8



SAN FRAN DHAMMARAM TEMPLE

SAN FRANCISCO